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ถ้อยแถลง

	 ผ่านบรรยากาศการลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไป

เรียบร้อยแล้ว	 และก็ได้ทราบผลแล้วเช่นกันว่า	 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้	 “ผ่าน”	 ฉลุย

เรียบร้อยโรงเรียนสยามประเทศไปแล้วเช่นกัน	

	 สิ่งที่สำคัญที่น่าสนใจกว่าผลของการลงประชามติคือ	 “ตัวอักษร”	 ที่ผ่านร่าง

รัฐธรรมนูญไปแล้วนั้น	 	 ถูกแปรป็นข้อเท็จจริงในการเอามาปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน		

และถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวประชาหน้าหมองมากน้อยเพียงใด	

	 อย่างที่มีผู้รู้และนักปราชญ์หลายต่อหลายคนกล่าวว่า		

	 “โจทย์ของประชาธิปไตยเป็นโจทย์อัตนัย”!

	 ข้อสอบปรนัยที่เราเพิ่งกากันไปนั้นจึงเป็นเพียงมติเพียงผิวแผ่ว	

	 สิทธิและโอกาสแห่งชีวิตของเพื่อนผู้พิการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับความพิการ	

ย่อมต้องการอัตนัยที่ เขียนมาจากชีวิตและเลือดเนื้อของคนพิการเองต่างหาก						

คือกฎหมายที่แท้จริง	
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ข่าวเด่น....ประเด็นใหญ่
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เตรียมประกาศใช้......ร่างพรบ.ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.๒๕๕๐

	

วันที่	 	 ๑	 	 สิงหาคม	 ๒๕๕๐	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 มีมติผ่านการ

พิจารณาร่าง	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 พ.ศ.	 ....	

ในวาระที่	 ๑	 ด้วยการรับหลักการ	 และแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป	 	 นับเป็นความสำเร็จขั้นแรกของเครือข่ายคนพิการ	

หลังจากที่ได้ผลักดัน		พรบ.	ส่งเสริมฯ	มามากกว่า	๖	ปี	และผ่านการพิจารณาครั้ง

แล้วครั้งเล่าของอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการ	 ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	 เยาวชน	

สตรี	ผู้สูงอายุ							ผู้พิการ	และความมั่นคงของมนุษย์	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ		

วันที่	๒๕		กรกฎาคม	๒๕๕๐		สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ได้พิจารณาร่าง	

พรบ.	 ส่งเสริมฯใน	 	 วาระที่๒	 	 ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา	 และที่ประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ	๗๑	ต่อ	๓๕	เสียง	ว่าหน่วยปฏิบัติงานด้านคนพิการควร

เป็นส่วนราชการมากกว่าเป็นองค์กรมหาชน	 	 	 พร้อมทั้งมอบให้คณะกรรมการวิ

สามัญฯ	 นำร่าง	 พรบ.	 ส่งเสริมฯ	 กลับไปพิจารณาแก้ไขใหม	่ 	 ซึ่งระหว่างที่คณะ

กรรมาธิการวิสามัญฯ	 ประชุมพิจารณาปรับแก้	 ร่าง	 พรบ.	 ส่งเสริมฯ	 คณะอนุ

กรรมาธิการด้านผู้พิการ	 ได้ติดตามและประชุมปรับร่าง	 พรบ.ส่งเสริมฯ	 ตามผลการ

ประชุมทุกครั้งของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ		

วันที่	๘	สิงหาคม	๒๕๕๐		สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ได้ผ่านร่างพระราช

บัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๕๐	 	 ในการ

พิจารณาทั้งวาระที่	๒		(	พิจารณาเป็นครั้งที่	๒	และวาระที่	๓		……นั่นหมายความ

ว่า	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 จะ

ประกาศใช้ในเร็วๆ	นี้	 หลังผ่านการปรับแก้ถ้อยคำเป็นครั้งสุดท้าย	 และขั้นตอนต่างๆ	

ตามระบบแล้ว										

	

	



๘

สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.๒๕๕๐

	

ร่าง	พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความพิการ	พ.ศ.	 ....	ซึ่งปรับจาก

พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 โดยคณะอนุ

กรรมาธิการด้านผู้พิการได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติวาระที่	 ๓	

แล้ว	เมื่อวันที่	๘	สิงหาคม	๒๕๕๐		มีประเด็นสำคัญ	ดังนี้		

๑.		ปรับนิยามต่างๆ	 ให้ทันสมัยและเป็นสากลยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศกำหนดประเภท	และหลักเกณฑ์	ของ	“คนพิการ”	

๒.	 จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 ในสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 โดย

เลขาธิการสำนักงานมีฐานะเทียบเท่าอธิบดี	

๓.		การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระทำมิได้	โดยกำหนด	

	 ในนโยบาย	กฎ	ระเบียบ	มาตรการ	โครงการ	หรือวิธีปฏิบัติของ	 	

	 หน่วยงานของรัฐ	และองค์กรเอกชน	

๔.		คนพิการอาจยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการเพื่อการรับสิทธิประโยชน์	

	 ต่างๆ	

๕.	คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ	เช่น	ผลิตภัณฑ์ที่	

	 จำเป็นต่อการดำรงชีวิต	สภาพแวดล้อม	แผนงาน	โครงการและ	 	

	 กิจกรรม	การพัฒนาทุกรูปแบบ	บริการ	สิ่งอำนวยความสะดวก	และ	

	 บริการขนส่งอันเป็นสาธารณะ	ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือ	

	 อื่นจากรัฐ	

๖.	จัดตั้ง	“กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”	เพื่อเป็นทุน	

	 สำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	

	 และการสนับสนุนให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ	



๙

๗.		ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ	และหน่วยงานของรัฐรับ				

	 คนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับ				

	 ลูกจ้างอื่น	นายจ้างหรือเจ้าของ	สถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการ	

	 เข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนดและไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนฯ		

	 อาจใหส้มัปทาน	จดัสถานทีจ่ำหนา่ยสนิคา้หรอืบรกิาร	จดัจา้งเหมาชว่งงาน		

	 ฝึกงาน	หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแล	คนพิการแทน	

๘.		ให้มีการลดหย่อนภาษี	แก่	คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	องค์กรเอกชน	

	 ที่จัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์	ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเข้า	

	 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	คนพิการ	เจ้าของอาคาร			

	 สถานที่	ยานพาหนะ	หรือผู้ให้บริการสาธารณะอื่น	ซึ่งได้จัด	 	

	 อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะแก่คนพิการ	นายจ้าง		

	 หรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างคนพิการเข้าทำงานมากกว่าร้อยละ	

	 หกสิบของลูกจ้างในสถานประกอบการนั้น	

	



๑๐

บันทึกช่วยจำ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๐


โดยชูศักดิ์จันทยานนท์

นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

ประธานฝ่ายกฎหมายสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

	

ในที่สุดความใฝ่ฝันของคนพิการไทยทุกประเภทและองค์การด้านคนพิการก็

เป็นจริง	วันที่	๘	สิงหาคม	๒๕๕๐		สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ได้ผ่านร่างพระราช

บัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๕๐	 ซึ่งองค์กร

คนพิการได้ร่วมผลักดันมากว่า	 ๖	 ปี	 โดย	 ศ.วิริยะ	 นามศิริพงศ์พันธุ์	 ประธานสภา	

คนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย	 และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 นำทัพผู้

นำคนพิการหลายคนร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับดังกล่าว	 	 และคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ได้จัดประชุมพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติฉบับนี้	ถึง	๑๔	ครั้ง	และยังมีคณะอนุกรรมาธิการด้าน		คนพิการ	เป็นผู้ช่วย

ยกร่าง	ปรับ	แก้ไข	เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ซึ่งมีการ

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯอีกนับสิบครั้งเช่นกัน		

บันทึกช่วยจำฉบับนี้	 บันทึกเพื่อเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ของการยกร่าง

กฎหมาย	 โดยฐานะที่ผมมีโอกาสร่วมร่างกฎหมายโดยทำหน้าที่เลขานุการคณะ

กรรมาธิการวิสามัญฯ	 และได้ร่วมบรรยากาศการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ใน

การพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้	 ซึ่งมีการประชุมพิจารณาในวาระที่	 ๒	 ถึง	 ๒	 ครั้ง	

๒	 ครา	 (ปกติกฎหมายต่างๆส่วนใหญ่	 มีการประชุมครั้งเดียวก็ได้ข้อยุติว่าจะผ่าน

หรือไม่ผ่าน)	

			

																

	



๑๑

ครั้งที่	 ๑	 เมื่อวันที่	 	 ๑	 	 สิงหาคม	 ๒๕๕๐	 เป็นการประชุมพิจารณา

ครั้งแรก	 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 และความ

มั่นคงของมนุษย์	 ที่นำโดย	 ครูหยุย	 หรือท่านวัลลภ	 	 	 	 	 ตังคณานุรักษ์	 ในฐานะ

ประธานคณะกรรมาธิการฯ	 ปรากฏว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 อภิปราย

อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะประเด็นการยกระดับ	 หน่วยงานในกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 คือสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ	 ให้มี

ลักษณะเป็นองค์กรอิสระในกำกับของรัฐมนตรี	 และมีบทบาทหน้าที่เชิงกว้างคล้าย

องค์การมหาชนมาดูแลงานด้านคนพิการโดยเฉพาะ	 ซึ่งตรงจุดนี้	 รัฐบาลไม่เห็น

ด้วย	 เพราะคิดว่าหน่วยงานระดับกองเล็กๆก็น่าจะดูแลงานด้านคนพิการได้	

บรรยากาศวันนั้น	 พวกเราที่เป็นแกนนำคนพิการได้ช่วยกันอภิปรายหาเหตุผลร้อย

แปดพันเก้ามาอธิบาย	ทั้ง		อ.วิริยะ			อ.มณเฑียร		อ.สุภรธรรม	คุณสุรเชษฐ์	พูดใน

ประเด็นงานด้านคนพิการ	 ความหลากหลาย	 ความต้องการจำเป็น	 และการมี

หน่วยงานที่มีระดับความสำคัญมาดูแล	 ขับเคลื่อนงาน	 ซึ่งท่วงท่าการอภิปรายของ

กลุ่มพวกเรา	 เรียกอารมณ์ร่วมจากสมาชิกสภานิติบัญญัติได้มากที่เดียว	 แต่ก็มา

สะดุดเรื่องรูปแบบหน่วยงานรวมทั้งเทคนิคการเขียนเป็นกฎหมาย	 และการใช้

อำนาจรัฐที่กระทบสิทธิบุคคลอื่น	 ซึ่งองค์กรลักษณะที่พวกเราต้องการให้เป็น	 จะมี

ข้อจำกัดในแง่มุมกฎหมายมหาชน	ความคิดเรื่องเป็นองค์กรคล้ายองค์การมหาชน	จึง

สะดุด	แต่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ก็เปิดโอกาสให้คณะกรรมาธิการฯ	นำร่าง

กลับมาปรับปรุงโดยตั้งโจทก์ว่า	 เห็นด้วยกับการยกระดับหน่วยงานดูแลงานด้านคน

พิการให้มีความสำคัญมากขึ้น	แต่ไม่ถึงกับเป็นกรม	และควรเป็นหน่วยงานของรัฐ	ซึ่ง

คณะกรรมาธิการฯ	 ก็นำแนวคิดดังกล่าวมาปรับปรุงร่างเพื่อนำเสนอในการประชุม

ครั้งถัดไป	

										 	

	

	

	

	



๑๒

	 ครั้งที่	 ๒	 เมื่อวันที่	 ๘	 สิงหาคม	๒๕๕๐	 ครั้งนี้	 คณะกรรมาธิการฯ	 พบ

ด่านสำคัญ	 คือการสงวนการแปรญัตติของตัวแทนรัฐบาล	 โดยมีมติคณะรัฐมนตรี

วันที่	 ๗	 สิงหาคม	 ๒๕๕๐	 สนับสนุนขอคงหลักการเดิมตามมาตรา	 ๑๒	 คือให้

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก	เยาวชน	ผู้ด้อยโอกาส	คนพิการ	และ

ผู้สูงอายุ	 มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตาม

เดิม	 นั่นคือคงไว้ซึ่ง	 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ	 ซึ่งมีฐานะเพียงกอง	 ทำ

หน้าที่ดำเนินงานด้านคนพิการดังเดิม		

							 ยกแรกของการอภิปราย	 หลังจากที่ท่าน	 อ.วิริยะ	 เป็นตัวแทนนำเสนอเหตุ

ผลประกอบการพิจารณาขอยกระดับหน่วยงานที่ดูแลงานด้านคนพิการ	 เป็น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	 โดยไม่มีฐานะเป็น

กรม	แต่มีเลขาธิการกำกับดูแล	พร้อมอธิบายเหตุผลโดยสังเขป	 	 	 	มีการเปิดเกม

อภิปรายโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ	 ๓	 ท่านอภิปรายเปิดประเด็นในเชิงไม่เห็นด้วย	

โดยอ้างเหตุผลเชิงการบริหารจัดการ	 อ้างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดินเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานที่ควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ของฝ่าย

นิติบัญญัติ	 	 	 อ้างหลักธรรมาภิบาล	 อ้างว่าหน่วยงานในสถานะเดิมก็ปฏิบัติหน้าที่ได้

อยู่แล้ว	 เพียงแต่ปรับปรุงคุณภาพบ้างก็น่าจะเพียงพอแล้ว	 และไม่มีความจำเป็นเพียง

พอที่จะต้องยกระดับ	 ผิดหลักตรรกะศาสตร์	 	 และวิธีแก้ปัญหาต้องปรับวิธีคิดไม่ใช่

คิดแต่จะตั้งหน่วยงานให้ใหญ่ขึ้นมาดูแล			

						 พอฟังเหตุผลของฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาล	 บรรยากาศเริ่มตึงเครียด	 โดย

เฉพาะท่านประธานคณะกรรมาธิการฯ	 	 และพวกเราที่เป็นตัวแทนคนพิการ	 ผมหัน

ไปดูสีหน้าพวกเราหลายคน	 ไม่ว่าจะเป็น	 อ.วิริยะ	 อ.มณเฑียร	 	 อ.สุภรธรรม					

คุณสุรเชษฐ์		คุณธีรยุทธ	นั่งมองไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติด้วยสีหน้าเครียด	ตัวเกร็ง	

มือ	ปากและหมัดสั่นๆ	ผมต้องเอามือลูบหลังมือพวกเราบางคนให้ใจเย็นๆ	รอจังหวะ

สวนกลับ	หันกลับมาดูคณะกรรมาธิการฯ	ฝ่ายเชียร์	หลายท่านเริ่มคิดคล้ายกับเรา		

ทันใดนั้นคุณนา	(คุณกัญจนา	ศิลปอาชา)	ในฐานะกรรมาธิการฯ		ได้ยืน

ขึ้นอภิปรายชี้แจงโดยเสียงค่อนข้างเข้ม	 จริงใจและจริงจัง	 มีประโยคเด็ด	 เช่น					

“การทำงานด้านคนพิการในประเทศเราที่ผ่านมา	 ขึ้นกับโชคชะตา	 คราใดที่บุญมา	



๑๓

วาสนาส่ง	 คนพิการก็ได้รับอานิสงส์	 ยามใดที่ตกอับก็ถูกละเลย	 ข้าราชการก็แปร

เปลี่ยนไปทำงานตามนโยบายและความสนใจของเจ้ากระทรวง	“	“การจัดตั้งกระทรวง

การพัฒนาสังคม	 ตั้งใจจะให้มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการดูแลงานด้านคนพิการ	

แต่ที่ผ่านมาการทำงานไม่เป็นเอกภาพ	 ไม่มีการประสานงานกันอย่างจริงจัง”	 การที่

คณะกรรมาธิการฯ	 	 ออกแบบไว้เช่นนี้	 เพื่อต้องการให้มีเจ้าภาพดูแลงานด้านคน

พิการอย่างจริงจัง	 ขอความกรุณาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งนี้โปรดเห็นใจและเข้าใจ

ด้วย	เพราะที่ผ่านมางานด้านคนพิการไม่เกิดประสิทธิผล”			

										

	 ครูหยุย	 หรือ	 ท่านวัลลภ	 ตังคณานุรักษ์	 ท่านประธานของเรา	 ลุกขึ้น

ชี้แจงต่อ	โดยการพูดที่พยายามข่มความรู้สึกบางอย่าง	ท่านเปิดประเด็นว่า	“ในการ

ประชุมครั้งที่แล้ว	 สภาแห่งนี้ให้โจทก์คณะกรรมาธิการ	 ไปปรับหน่วยงานให้เป็น

หน่วยงานรัฐเพื่อใช้อำนาจตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่	 โดยไม่ติดใจว่าจะเป็นระดับ

กรมก็ได้	 โดยลงคะแนน	 ๗๐	 ต่อ	 ๓๐	 ให้คณะกรรมาธิการฯ	 ไปดำเนินการ	 แต่

รัฐบาลกลับมีมติไม่เห็นด้วย	แสดงว่า	รัฐบาลไม่ได้สนใจเรื่องคนพิการอย่างแท้จริง	

ยึดติดกรอบกติกา	 มากกว่าความจำเป็นของคน	 	 และท่านได้ยกตัวอย่าง

ปรากฏการณ์ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมองข้ามอย่างฝ่าคลื่นความคิดเดิมในหลาย

กรณี		จึงขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดพิจารณาสนับสนุนด้วย”	

								ถึงช่วงนี้เอง	 ใจคอพวกเราหลายคนเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัว	 ไม่รู้จะเป็นหมู่

หรือจ่า	 ส่วนตัวผมความคิดเตลิดเปิดเปิงไปถึงขนาดว่า	 “โลกนี้ไม่ยุติธรรม	 ค่าของ

ความคน	 ศักดิ์ศรีของความเป็นคน	 มีค่าน้อยกว่ากฎบางข้อเชียวหรือ”	 “ถ้า

กฎหมายไม่ผ่าน	พวกเราจะทำอย่างไรต่อไป	ต้องยกขบวนคนพิการมาหน้ารัฐสภาอีก

กี่ครั้ง	 เหนื่อยเหลือเกิน	 เซ็งสุดๆ”	 	 “อยากอาละวาดโวยวาย	 พยายามมองสบตา

สมาชิกสภานิติบัญญัติฯ	 หลายท่านเพื่อให้รับรู้ความกังวลใจของเรา	 หันไปมองเพื่อน

เราอีกหลายคนก็มีอากัปกริยาเดียวกัน	

						 ยกที่สอง	 ท่านประธานสภา	 เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปราย	 ท่าน	 อ.บวร

ศักดิ์	 อุวรรณโน	 ได้อภิปรายสนับสนุนคณะกรรมาธิการฯ	 	 โดยยกหลักกฎหมาย

มหาชนหลายประการแก้ข้อสังเกตที่มีการอภิปรายยกแรก	 ท่านเปิดด้วยคำว่า					



๑๔

“สังคมไทยส่วนใหญ่มองว่า	คนพิการควรอยู่ในบ้าน	ไม่ควรออกมาทำอะไร	สังคมเรา

เปิดโอกาสให้คนพิการจริงหรือยัง	 เพียงคนพิการขอให้มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพงาน

คนพิการเป็นพิเศษก็มีข้อสังเกตมากมาย”	 “ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญปี	 ๔๐	 ให้สิทธิคน

พิการหลายข้อ	 แต่คนพิการก็ยังไม่ได้รับสิทธิอย่างแท้จริง	 เพราะไม่มีหน่วยงาน

เจ้าภาพที่แท้จริง	ยิ่งมาดูรัฐธรรมนูญ	ปี	๕๐	ที่กำลังจะลงประชามติ	 เพิ่มสิทธิให้คน

พิการอีกหลายเรื่อง	 หากไม่ยกระดับหน่วยงานเจ้าภาพ	 คนพิการจะรับสิทธิได้

อย่างไร”	 	“ตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	สามารถยกระดับหน่วยงาน

ได้	 เพราะดูความสำคัญของงานประกอบการพิจารณา	 เราให้ความสำคัญกับงาน

คนพิการเพียงพอแล้ว				หรือยัง	”	

	

จากนั้นก็มีสมาชิกผู้ทรงเกียรติอีก	๕	ท่าน	ที่ผมจำได้มี	ท่านอ.โคทม	อารียา	

ท่าน	อ.อัมมาร์	สยามวาลา	และอีก	๓	ท่าน	อภิปรายสนับสนุน	โดยเน้นเรื่องความ

สำคัญของคนพิการที่ปัจจุบันสังคมไทยต้องเน้นให้มากขึ้นเท่าเทียมสังคมโลก	 ที่

ผมฟังแล้วยิ้มออกและรู้สึกประทับใจ	 มีอยู่ท่านหนึ่งอภิปรายได้อารมณ์ที่แสดงถึงการ

ยอมรับความหลายหลาย	 และการยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง	

ท่านพูดไปน้ำตาคลอเบ้าไป	 จับใจความได้ว่า	“ขอให้ทุกคนเห็นใจคนพิการ	 ...อยาก

ให้ลองหลับตาสัก	๒๔	ชั่วโมง	เอาเทียนมาอุดหู	สัก	๒๔	ชั่วโมง	หรือเอาเชือกผูก

มือ	ผูกขาสัก	๒๔	ชั่วโมง	หรือไม่คิดอะไรสัก	๒๔	ชั่วโมง	จะรู้สึกอย่างไร.......คน

พิการ	 รู้สึกมากกว่านี้อีกหลายเท่า	 เพราะความพิการติดตัวตลอดชีวิต...แล้วทำไม

เราถึงจะไม่ช่วยผลักดันให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีงานทำ	 มีเจ้าภาพดูแล

อย่างดี.....	

								ในที่สุดท่านประธานขอมติที่ประชุม	 ซึ่งสภานิติบัญญัติฯ	 ก็ให้ความเห็น

ชอบ	ม.๑๒		ด้วยคะแนน	๘๕	ต่อ	๗๗	ตามร่างของคณะกรรมาธิการฯ		คือให้มี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	 ในสังกัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีเลขาธิการซึ่ง

มีฐานะเทียบเท่าอธิบดีกำกับดูแล	 หมดยกนี้พวกเราเริ่มมีสีหน้าสดใสขึ้นมาอีกรอบ

หนึ่ง	



๑๕

											ยกสาม	จากนั้นท่านประธานสภาฯ		ได้ให้พิจารณามาตราถัดไป	ซึ่งก็มี

ข้อสังเกตบ้างเล็กน้อย	 แต่ก็ไม่มีผลอะไร	 เพียงแต่ช่วยให้กฎหมายสมบูรณ์ชัดเจน

มากขึ้น	ในที่สุด	ท่านประธานก็เปิดให้มีการลงมติ	ช่วงนี้	ท่านอ.วิริยะ	ถามย้ำผม	ให้

ช่วยท่านคลำปุ่มกดลงคะแนน	 ถามย้ำ	 ๒	 ครั้ง	 ว่าอย่าผิดปุ่มนะ	 เดี๋ยวคะแนนจะมี

ปัญหา	 ผมยืนยันว่า	 ไม่ผิดแน่นอน	 	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ลงมติผ่านให้เป็น

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๕๐	

ด้วยคะแนน	๑๓๙	ต่อ	๒			

											ความรู้สึกของคณะกรรมาธิการและพวกเราทุกคน	ดีใจ	ผมเห็นพี่หยุย	

คุณนา	 อ.วิริยะ	 อ.มณเฑียร	 คุณสุรเชษฐ์	 อ.สุภรธรรม	 คุณธีรยุทธและตัวผมเอง		

ยิ้มอย่างมีพลัง		 ......					ก้าวใหม่ของงานด้านคนพิการ	เริ่มต้นขึ้นแล้ว	พวกเรา

ทุกคนบอกกับตัวเอง......ขอบคุณท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีใจเป็น

ธรรม	มองประโยชน์สุขประชาชนเป็นสำคัญ........	

	

	



๑๖

อนาคต.....พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการพ.ศ.๒๕๕๐
โดยมณเฑียรบุญตัน

	 ในที่สุด	 วันเวลาที่พวกเราคนพิการไทย	 ได้ตั้งตารอคอยมาหลายปีก็มาถึง	

เมื่อร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 พ.ศ........	 ผ่านความเห็น

ชอบจากสภานิติบัญญัติ	ด้วยคะแนนเสียง	๑๓๙	ต่อ	๒#	นับเป็นจุดเริ่มต้นของการ

เปลี่ยนผ่านสังคมไทยจากสังคมฐานเวทนานิยม	 ไปสู่สังคมฐานสิทธ	ิ แม้จะไม่

สามารถก้าวไปถึงดวงดาวได้หมดทุกเรื่อง	 แต่ก็ก้าวไปไกลกว่ากฎหมายเดิมหลายขุม	

ทั้งเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการระดับชาติที่เป็นคนพิการไปหลายเท่า	 ยกระดับฐานะ

หน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการขึ้น	 กำหนดสิทธิประโยชน์ที่กว้างขวาง	 เป็น

รูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น	 พร้อมกันนี้	 มีการผนวกเอาสุดยอดมาตราในการคุ้มครอง

สิทธิขั้นพื้นฐาน	 นั่นคือ	 การห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล	 และที่สลัด

ความเป็นกฎหมายเมตตาธรรม/เวทนานิยมไปโดยสิ้นเชิงก็คือ	 มีมาตรการบังคับใช้

กฎหมายอย่างชัดแจ้ง	

	 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว	 ควรที่คนพิการไทยจะแสดงความยินดีปรีดากันให้สุดๆ	

หรือนิ่งเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อน	 หรือควรเตรียมการเพื่อนำเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ฐานสิทธิฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติ	 เพราะหากเรามัวแต่เฉลิมฉลอง	 หรือรอคอยให้

เทวดามาโปรด	 กฎหมายฉบับนี้	 ก็คงไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพวกเราอย่าง

แน่นอน	จึงขอนำเสนอกรอบแนวคิด	เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการขั้นต่อไป	ดังนี้	

	 ประการแรก	 ควรมีการรองรับพ.ร.บ.ฉบับนี้อย่างเป็นผู้ชิงลงมือกระทำก่อน	

โดยบรรดาแกนนำคนพิการ	 ควรรีบดำเนินการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ในการ

ยกร่างกฎกระทรวง	ระเบียบ	หรือประกาศต่างๆ	ที่กฎหมายกำหนดให้ม ี	ซึ่งรวมถึง

การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง	 ระเบียบ	 หรือประกาศ	 ซึ่งมีมาแต่	 พ.ร.บ.ฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๓๔	ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ	พ.ร.บ.ใหม่	

นอกจากนี้	 ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน	 ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น



๑๗

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 เพื่อให้สามารถเป็นสำนักงาน

เลขานุการอันทรงประสิทธิภาพของคณะ	 กรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการได้	

	 ประการต่อมา	 ได้แก่การเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ	 เพื่อให้กรรมการชุด

ใหม่สามารถเข้ามาทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 ทั้งนี้	 คณะ

กรรมการชุดใหม่จะเป็นตัวสะท้อนมิติใหม่ของการทำงานที่ให้คนพิการมีส่วนร่วมมาก

ยิ่งขึ้น	เป็นการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดที่ให้คนพิการมีส่วนร่วมแค่เพียงเชิงสัญลักษณ์	

ไปเป็นการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญ	 (เดิมมีคนพิการอยู่ในคณะกรรมการเพียงสอง

คน	แต่กฎหมายใหม่กำหนดให้มีไม่น้อยกว่าเจ็ดคน)	

	 ประการสำคัญยิ่งที่บรรดาแกนนำและองค์กรด้านคนพิการทั้งหลายต้องรีบ

ดำเนินการ	 คือการเผยแพร่กฎหมายนี	้ ไปยังคนพิการและผู้เกี่ยวข้อง	 ตลอดจน

สาธารณชน	ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ	เกีย่วกบักฎหมายฉบบันี	้โดยเฉพาะอยา่งยิง่	ใน

กลุ่มคนพิการ	 ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง	 หากไม่สามารถเข้าถึงสาระสำคัญ

ของกฎหมายฉบับนี	้ พวกเขาก็ไม่สามารถใช้สิทธิได	้ เหมือนที่เคยเป็นมา	 ส่วนการ

ทำความเขา้ใจกบัสงัคมโดยรวมนัน้	จะตอ้งเปน็การใหก้ารศกึษาเกีย่วกบัความจำเปน็	

ความถูกต้องและชอบธรรมของการสร้างหลักประกันในสิทธิและเสรีภาพ	 ซึ่งคน

พิการไทยมีเช่นเดียวกับบุคคลอื่น	 และสังคมต้องให้ความเคารพต่อหลักประกัน

ดงักลา่ว	 ซึง่ในระยะแรก	 อาจเปน็เรือ่งยาก	 เพราะสงัคมไทยคุน้เคยกบัการแสดงความ

เหน็ใจ	 สงสาร	 หรอืใหค้วามเมตตากรณุาแบบหนึง่บาทสองบาท	 แตห่ากพวกเรามุง่มัน่

ทีจ่ะทำการใหญน่ีอ้ยา่งไมเ่ตม็ที	่ ไมห่วงัผลดลบรรดาล	 กเ็ชือ่ไดว้า่	 สงัคมไทยจะหนัมา

อยูข่า้งเราในทีส่ดุ	 ขอแตเ่พยีงคนพกิารไมเ่สยีหลกัหรอืยอมจำนนใหแ้กเ่สนห่อ์นัหอม

หวาน/สวยสดงดงามของเวทนานยิม	เรากค็งไปถงึสงัคมฐานสทิธไิด	้

ที่กล่าวมานี	้ เป็นเพียงความเห็นของผู้เขียนเอง	 ซึ่งยังต้องการความเห็นเพิ่มเติมจาก

ทา่นทัง้หลาย	 และไมใ่ชแ่คเ่พยีงความเหน็เทา่นัน้	 แตห่มายรวมถงึความรว่มมอืรว่มแรง

กัน	 ในการนำเจตนารมณ์ของกฎหมายไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต					

คนพกิารอยา่งแทจ้รงิ	



๑๖

	

	

	

	

	

	

	


ข่าวดัง.....ประเด็นร้อน

	



๑๙

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

(ฉบับที่...)พ.ศ........ผ่าน สนช. 

	

เมื่อวันที่	 ๘	 สิงหาคม	 ๒๕๕๐	 	ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับ

ศึกษา	 ร่าง	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม	พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล	 (ฉบับที่...)	 พ.ศ.....	 ตามที่นายวิริยะ	 นามศิริพงศ์พันธุ์	 ประธานคณะอนุ

กรรมาธิการด้านผู้พิการ	 ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	 เยาวชน	สตรี	 ผู้สูงอายุ	 ผู้

พิการ	 และความมั่นคงของมนุษย์	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (	 	 สนช.	 )	 เป็นผู้นำ

เสนอ	 ทั้งนี้	 กระทรวงการคลังได้รับไปพิจารณาและนำกลับมาเสนอ	 สนช.	 เพื่อ

พิจารณาวาระที่	๒		ภายใน	๓๐	วัน	

สำหรับสาระสำคัญของการแก้	พ.ร.บ.สำนักงานสลากฯ		ได้แก่	

๑.	โอนย้ายอำนาจการบริหารจัดการสลากจำนวน	๔๖	ล้านฉบับ	จาก

กระทรวงการคลังมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	(พม.)	เพื่อช่วยให้การกระจายโควตาสลากถึงมือผู้พิการมาก

ขึ้น		ทั้งนี้	ยังคงจัดสรรรายได้	๒๘%	ของยอดจำหน่ายให้กระทรวงการคลัง			

๒.	 เปลี่ยนประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล	 จากผู้แทน

ของกระทรวงการคลังเป็น	 รมว.พม.	 และให้ปลัดกระทรวง	 พม.	 เป็นรองประธาน	

ส่วนกรรมการให้ลดจำนวนคณะกรรมการที่มาจากข้าราชการและเพิ่มอธิบดีกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง	ผู้แทนสภา	 คนพิการทุก

ประเภทแห่งประเทศไทย	 ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	 ผู้แทนสภาสตรีแห่ง

ชาติ	 ผู้แทนสภาผู้สูงอายุแห่งชาติ	 และให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ	 เป็น

กรรมการและเลขานุการ			

	

	

	



๑๖

	

	

	

	

	

	

	

	

ข่าวรัฐธรรมนูญใหม่.....
ชีวิตใหม่ของคนพิการ
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



๒๑

ประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญ๕๖.๖๙%
	

	

เมื่อวันที่  	 ๒๐ 	 สิงหาคม	 ที่อาคารศรีจุลทรัพย์	 นายอภิชาต	 สุขัคคานนท์	

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 	 (กกต.)	 ได้แถลงผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่	๑๙ 	สิงหาคม	๒๕๕๐ 	อย่างเป็นทางการว่า	การออกเสียงประชามติ	มีผู้มี

สิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น	 ๔๕,๐๙๒,๙๕๕ 	 คน	 มีผู้มาใช้สิทธิ	 ๒๕,๙๗๘,๙๕๔	 หรือ	

๕๗.๖๑%	โดยลงมติเห็นชอบ	๑๔,๗๒๗,๓๐๖	เสียง	หรือ	๕๖.๖๙%	และลงมติ

ไม่เห็นชอบ	 ๑๐,๗๔๗,๔๔๑	 เสียง	 หรือ	 ๔๑.๓๗%	 มีบัตรเสีย	 ๕๐๔,๑๒๐	 ใบ	

หรือ	๑.๙๔%	และมีการคืนบัตร	๘๗	ใบ		พื้นที่ภาคใต้มีผู้มาใช้สิทธิเห็นชอบมาก

สุด	 ๓,๒๑๔,๕๐๖ 	 เสียง	 หรือ 	 ๘๘.๓๐%	 ภาคกลาง	 ๕,๗๑๔,๙๗๓	 เสียง	 หรือ	

๖๖.๕๓%	ภาคเหนือ	๒,๗๔๗,๖๔๕	เสียง	หรือ	๕๔.๔๗%	และภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	๓,๐๕๐,๑๘๒	 เสียง	หรือ	๓๗.๒๐%	จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุด  	คือ 	

ลำพูน	 ๒๓๗,๒๖๕	 คน	 หรือ	 ๗๕.๓๕%	 ส่วนสุรินทร์	 มีผู้มาใช้สิทธิน้อยสุด 	

๔๘๑,๑๘๐	 เสียง	หรือ	๔๙.๖๖%	ส่วนบัตรเสียสูงสุด	 คือ	 ปัตตานี 	 ๑๓,๔๖๕	 ใบ	

หรือ	 ๖.๐๕%	 และบัตรเสียน้อยสุดคือ 	 กรุงเทพมหานคร  	 มีจำนวนบัตรเสีย  	

๒๕,๕๓๐ 	ใบ 	หรือ 	๑.๑๒%”		จังหวัดที่มีผู้ลงมติเห็นชอบมากที่สุด	คือ	ชุมพร	มี

จำนวน	๑๙๗,๗๑๗	เสียง	หรือ	๙๓.๒๐%	ส่วนนครพนม	มีผู้ลงมติเห็นชอบน้อยสุด	

๖๐,๓๗๒	เสียง	หรือ	๒๒.๔๑%	

สำหรับการลงประชามติทั่วประเทศ   	 จังหวัดที่ลงประชามติไม่เห็นชอบร่าง

รัฐธรรมนูญมาก	 กว่าเห็นชอบมีทั้งสิ้น ๒๔	 จังหวัด	 โดยเป็นจังหวัดในภาคเหนือ		

๗	จังหวัด	คือ	เชียงใหม่ 	เชียงราย	แพร่	น่าน	พะเยา 	ลำพูนและลำปาง 	และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่า  	 ๑๗  	 จังหวัด 	 ยกเว้นเพียงบุรีรัมย์ที่มีเสียงเห็นชอบ	

๕๔.๐๒%	และนครราชสีมา	ที่เห็นชอบ	๕๘.๐๗%			

(ไทยโพสต์ออนไลน์๒๐ส.ค.๒๕๕๐)



๒๒

ทำอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

จากรัฐธรรมนูญ๒๕๕๐(กวนน้ำให้ใส)


	

	 ยังไม่ทันได้ใช้รัฐธรรมนูญ	 ๒๕๕๐	 ฉบับที่เพิ่งผ่านประชามติไปหมาดๆ	 ก็

ปรากฏข่าวว่า	 ฝ่ายพรรค	 การเมืองและนักการเมืองเตรียมจะทำสัตยาบันร่วมกัน				

ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังเลือกตั้งปลายปีนี้เสียแล้ว	

		 จริงอยู่	 ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้	 ส.ส.	 มีสิทธิที่จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ	 หรือแม้แต่	 ประชาชนเอง	 ๕๐,๐๐๐	 รายชื่อ	 ก็มีสิทธิเข้าชื่อ	 เพื่อขอ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วยเหมือนกัน	

	 แต่	 ณ	 วันนี้	 ณ	 เวลานี้	 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพิ่งจะผ่านการลงประชามติ

ของประชาชนมา	 หยกๆ	 อย่าว่าแต่จะเริ่มบังคับใช้เลย	 แม้แต่เนื้อหาสาระทั้งหมดก็

เชื่อว่าประชาชนจำนวนมากยังไม่	 เข้าใจแจ่มแจ้งเลยด้วยซ้ำ	 แทนที่พรรคการเมือง

และนักการเมืองจะมาตั้งโจทย์กันว่า	 จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไร	 ทำไม	 ไม่ลองตั้ง

โจทย์ใหม่ว่า	จะทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้		

	 รฐัธรรมนญู	๒๕๕๐	เปน็รฐัธรรมนญูทีใ่หส้ทิธแิละผลประโยชนแ์กป่ระชาชน

อยา่งกวา้งขวาง	 จะดกีวา่	 ไหม	 ถา้สงัคมในขณะนีจ้ะตืน่ตวั	 เตรยีมพรอ้ม	 และสง่เสรมิ

สนบัสนนุใหบ้รรดาสิง่ทีเ่ปน็ผลประโยชนข์อง	 ประชาชนทัง้หลายในรฐัธรรมนญูบงัเกดิผล	

บรรลผุล	เกดิเปน็ความจรงิขึน้มาอยา่งมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ	ทำไมไมค่ดิกนัวา่จะทำอยา่งไร

ใหป้ระชาชนทัง้ประเทศมคีวามรูค้วามเขา้ใจในรฐัธรรม	นญูฉบบัใหมม่ากทีส่ดุ	และลกุขึน้

มาใชส้ทิธ	ิมสีว่นรว่มทางการเมอืงตามรฐัธรรมนญูมากทีส่ดุ	

	 ทีผ่า่นมา	 กอ่นการลงประชามต	ิ แมจ้ะมกีารออกไปรบัฟงัความคดิเหน็ของ

ประชาชนอย่าง	 กว้างขวางในระดับหนึ่ง	 แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คนทั้งสังคม

เกิดความตื่นตัว	 มีความรู้ความเข้าใจ	 ในร่างรัฐธรรมนูญอย่างลึกซึ้ง	 เพราะแม้แต่

สื่อมวลชนเอง	 ก็มาเล่นข่าวกันแต่เฉพาะวันลงประชามต	ิ ซึ่งเป็นเพียงการรายงานผล

การลงประชามต	ิ ไม่ได้เป็นการมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ	 ของ

รฐัธรรมนญูแตอ่ยา่งใด		



๒๓

	 การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 จึงควรดำเนินต่อไป

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อยกระดับ	วาระสังคมไปสู่	“การปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่”	ให้จงได้	

ยิ่งกว่านั้น	 ในรัฐธรรมนูญ	 ๒๕๕๐	 ยังมีข้อบัญญัติจำนวนมากที่บังคับเอาไว้ว่า	 ให้มี

การจัดตั้งองค์กร	 หรือ	 ให้มีกฎหมายบางเรื่องออกมาภายในช่วงเวลาที่กำหนด	 เพื่อ

ดำเนินการตามเนื้อหาสาระที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้	 ซึ่งส่วนใหญ่	 ก็เป็นเรื่องที่เป็นผล

ประโยชน์ของประชาชนทั้งสิ้น	 เรื่องที่ต้องมีภายใน	 ๑	 ปี	 นับแต่วันประกาศใช้

รัฐธรรมนูญ	 อาทิ	 การจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรง	 ตำแหน่งทางการเมือง

และเจ้าหน้าที่รัฐ	 ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานของนักการเมืองขึ้นมาอีกระดับ

หนึ่ง	 แม้จะกระทบกับตัวนักการเมือง	 แต่นับว่าเป็นประโยชน์แก่ระบบการเมืองส่วน

รวม	

		 เรื่องที่ต้องมีภายใน	 ๑	 ปี	 นับแต่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แถลงนโยบายต่อ

รัฐสภา	อาทิ


	

	 องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระ	 ซึ่งจะต้องจัดทำเป็นกฎหมาย	 จะมี

องค์ประกอบอย่างไร	 มีที่มา	 อย่างไร	 มีอำนาจแค่ไหน	 จะทำอย่างไรจึงจะคุ้มครองผู้

บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ		

	 กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	 ซึ่งจะต้องจัดทำเป็นกฎหมาย	 จะมี

แหล่งเงินสนับสนุนจากไหน	 มากแค่ไหน	 จะมีเกณฑ์พิจารณาในการให้การสนับสนุน

ต่อการเมืองภาคประชาชนอย่างไร	 มีขอบเขตแค่ไหน	 เพื่อให้การมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างแท้จริง	


	

	 การให้หลักประกันในการดำรงชีพระหว่างการทำงานและเมื่อพ้นภาวะการ

ทำงาน	 ซึ่งจะต้องทำ	 เป็นกฎหมายออกมาเช่นกัน	 จะคุ้มครองดูแลแค่ไหน	 มีเกณฑ์	

มาตรการ	วิธีการอย่างไร	จะทำอย่างไรให้เกิด	ประโยชน์สูงที่สุด


	

	 สิทธิชุมชน	ซึ่งจะต้องมีกฎหมายสิทธิชุมชนออกมา	จะเป็นประโยชน์แก่ชาว

บ้านทั่วประเทศ	 ที่จะใช้	 สิทธิชุมชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองดูแลทรัพยากรและผล

ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง		



๒๔

	 เรือ่งเกีย่วเนือ่งกบัการทำขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งระหวา่งประเทศ	 (เอฟทเีอ)	

จะต้องมีการออก	 กฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม	 ของประเทศ	 รวมทั้งมาตรการ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา	 ซึ่งจะเป็นการ	 คุ้มครอง

ผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยอย่างกว้างขวาง	 เพราะนับวันพลังการค้าและการ

ลงทุนระหว่าง	ประเทศยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ	


	

	 นอกจากนี้	 ยังมีเรื่องของกฎหมายต่างๆ	 ที่จะต้องออกมาอีก	 เช่น	

กฎหมายด้านเสรีภาพในการแสดง	 ความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน	 กฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 กฎหมายสภาพัฒนาการเมือง	 กฎหมายสภาเกษตรกร	

กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ	 กฎหมายเรื่องสิทธิในข้อมูลข่าวสารและ	

การร้องเรียน	ฯลฯ	


	

	 ทั้งหมด	 ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมโดย

รวมทั้งสิ้น		

	 ที่สำคัญ	 ทั้งหมดนี้	 รัฐธรรมนูญได้กำหนดเงื่อนเวลาตายตัว	 ที่จะต้องมี

กฎหมายออกมา	 จึง	 จำเป็นที่ภาคประชาชน	 ภาคประชาสังคม	 ฝ่ายพรรคการเมือง	

และนักการเมือง	 จะต้องมีความตื่นตัว	 เตรียมพร้อม	 เตรียมการ	 เพื่อให้สังคมได้

ประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ	๒๕๕๐	


	

	 นี่ต่างหาก	 คือ	 สิ่งเร่งด่วน	 ที่ควรจะนำไปสู่การถกเถียง	 แลกเปลี่ยน	 ระดม

ความคิดเห็นในสังคม	

		 คำถามสำคัญในเวลานี้	 จึงไม่ใช่ว่า	 ใครอยากจะแก้อะไรในรัฐธรรมนูญ	

๒๕๕๐	(เพราะฝ่าย	การเมืองที่ต้องถูกตรวจสอบมากขึ้น	ย่อมจะต้องการแก้ไขให้ตน

กลับมาได้ประโยชน์เป็นเรื่องปกติ)	 แต่ควรจะถามกันว่า	 ใครจะต้องทำอะไรบ้าง	

เพื่อให้สังคมได้ประโยชน์สูงสุดจากรัฐธรรมนูญ	 ๒๕๕๐	 (และหากใช้แล้วมีปัญหา

จริงๆ	ก็ค่อยพิจารณาแก้ไขตามกระบวนการต่อไป)		

(แนวหน้าออนไลน์โดยสารส้ม๒๒ส.ค.๒๕๕๐)







๒๕



ก.ก.ต.เตรียมเลือกตั้งปลายปี




	

	

นายสุทธิพล	 ทวีชัยการ	 เลขาธิการ	 ก.ก.ต.	 ยืนยันว่า	 ก.ก.ต.	 สามารถ

จัดการเลือกตั้งได้ภายในสิ้นปีนี้แน่นอน	 เพราะได้วางแผนงานไว้แล้ว	 โดยกำหนดว่า	

จะใช้เวลา	 ๕๓-๖๐	 วันในการเตรียมการ	 ซึ่งเป็นแผนจากการหารือร่วมกันระหว่าง	

พล.อ.สุรยุทธ์	 จุลานนท์	 นายกรัฐมนตรี	 และ	 นายอภิชาติ	 สุขัคคานนท์	 ประธาน	

ก.ก.ต.	 พร้อมทั้งรับประกันว่า	 การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะมีความโปร่งใส	 และเปิด

กว้างให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมตรวจสอบตลอดเวลา		

นอกจากนี้	 ตามแผนงบประมาณปี	 ๒๕๕๑	 ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่	 ๑	 ตุลาคม	

นั้น	 ก.ก.ต.ได้รับการจัดสรรงบฯสำหรับใช้ในการเลือกตั้ง	 ส.ส.	 จำนวน	 ๑.๙				

พันล้านบาท	 และ	 ส.ว.	 ๑.๘	 พันล้านบาท	 แต่ทั้งนี้ต้องรอดูความชัดเจนของพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง	 ส.ส.	 และ	 ส.ว.	 ที่จะออกมาว่า	

มีการจัดโครงสร้างการเลือกตั้งทั้ง	 ๒	 ส่วนเป็นอย่างไรจึงจะสามารถสรุปได้อย่าง

ชัดเจน	 เนื่องจากขณะที่ของบประมาณไปนั้น	 ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของระบบ

เลือกตั้ง	จึงเป็นการขอโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญปี	๒๕๔๐			

ส่วนการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 ซึ่งมีขึ้นในบ่ายวันที่	 ๒๓	

สิงหาคม	 ๒๕๕๐	 	 ที่ประชุมมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 ประกอบ

รัฐธรรมนูญ	 ๓	 ฉบับ	 ประกอบด้วย	 ร่างพ.ร.บ.	 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง	ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	และร่าง

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้

มาซึ่งวุฒิสภา	 โดยภายหลังจากสมาชิกแต่ละคนอภิปรายให้ความเห็น	 ซึ่งส่วนใหญ่

เห็นด้วยกับหลักการของร่าง	 พ.ร.บ.	 ทั้ง	 ๓	 ฉบับ	 ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันรับ

หลักการวาระแรกด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์	 พร้อมกับตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา

พิจารณาพิจารณาแปรญัตติภายใน	๗	วัน		

(แนวหน้าออนไลน์๒๓ส.ค.๒๕๕๐)



๒๖

นับถอยหลังสู่“ประชาธิปไตย”
	

	

ในที่สุดผลการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญปี	 ๒๕๕๐	 ได้มติเสียงผ่าน

รับกฎหมายเกินครึ่งมาเล็กน้อยราว	 ๕๗%	 ขณะที่เสียงไม่ผ่านอีกกว่า	 ๔๒%	 จาก

สัดส่วนผู้มาลงคะแนน	 ๕๔%	 ของผู้มีสิทธิ	 เป็นผลประชามติที่หลายคนบอกว่า...				

“ไม่เด็ดขาด!”	 แต่ถึงอย่างไรเราก็ได้รัฐธรรมนูญใหม่	 ฉบับแรกที่ประชาชนใช้สิทธิ

ออกเสียงเลือกเองแล้ว		

ต่อจากนี้สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน	 คือ	 ต้องประสานการทำงานให้	

กฎหมายสูงสุดของประเทศฉบับนี้	 เป็นสื่อนำประเทศไปสู่ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง	

ชอบธรรมและโปร่งใส	แต่แน่นอนคงไม่อาจทำให้ตรงใจทุกฝ่ายได้		

ขั้นตอนสำคัญนับจากนี้	 ๔๕	 วันหลังวันผ่านประชามติรัฐธรรมนูญแล้ว	

รัฐบาลจะต้องดำเนินการให้มีการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ	 หรือ

กฎหมายลูก	๓	ฉบับให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง	จากนั้นอีก	๙๐	วัน

ก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้น	นับจากนี้ไปเป็นเวลาอีกไม่นานเลย		

พล.อ.สุรยุทธ์	 จุลานนท์	 นายกรัฐมนตรี	 ยังคงยืนยันหนักแน่นว่าจะจัด

เลือกตั้งขึ้นภายในปีนี้แน่นอน	อาจเป็นวันที่	๒๓	ธ.ค.	๕๐	แม้กำหนดวันที่เป็นทาง

การยังไม่สรุป	แต่หลายฝ่ายก็มองไปข้างหน้าแล้วว่า	การเลือกตั้งจะเกิดก่อนสิ้นปีนี้		

นกัธรุกจิ-นกัลงทนุ	 ทัง้ไทย-ตา่งชาต	ิ ตา่งรอความชดัเจน	 และเตรยีมนบัถอย

หลงัสูเ่สน้ทางประชาธปิไตยกนัอยา่งเตม็ที่	 แนน่อนทกุคนยอ่มตอ้งการใหจ้ดัเลอืกตัง้	

ตอ้งการใหม้รีฐับาลใหมท่ีม่าจากการเลอืกตัง้	เพือ่บอกนานาประเทศวา่	ไทยยงัคงยนื

อยูบ่นเสน้ทางประชาธปิไตย	 แมท้ีผ่า่นมาจะม	ี “รฐัประหาร”	 สถานการณเ์ขม้งวดเขา้

มาทุกขณะ	 การเมืองไทยกำลังจะเดินสู่ วันคืนแห่งการ	 “โพรพรากันดา”	

โฆษณาชวนเชือ่ชว่งหาเสยีง	ขายฝนั-ขายนโยบาย	เพือ่เรยีกคะแนนชว่งชงิเกา้อีใ้นสภา		

นับถอยหลังจากนี้ไปอีก	 ๒-๓	 เดือน	 เราจะเห็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรอันทรงเกียรติ	 ในภาพลักษณ์ติดดิน...ย่ำเท้าเข้าชุมชน	 พินอบพิเทาชาวบ้าน

ร้านตลาด	 เพื่อเรียกคะแนนเสียงกันอีกแล้ว!	 วังวนเดิมกำลังจะกลับมา	 จากนักการ



๒๗

เมืองหน้าเดิม	 แต่อาจเปลี่ยนค่ายถอดสูทหรูของพรรคใหญ่ทุนหนา	 มาสวมแจ๊คเก็ต

พรรคการเมืองใหม่	 ชื่อแปลกหู	 โลโก้แปลกตา	 หรืออาจพรรคเดิมในหน้าตาคุ้นเคย	

นโยบายเลิศลอยราวเทวดาจัดให้ก็อาจมีให้เห็น	แต่จะได้ตามนั้นหรือไม่...ตอบไม่ได้!		

นับถอยหลังจากนี้...“เงินกำลังจะหมุนไปสู่ชนบทห่างไกลอีกรอบ”	 โดย

เฉพาะพื้นที่ราบสูงอันกว้างใหญ่	 จำนวนประชากรมากมายแต่รายได้ต่อหัวน้อยนิด	

อย่างภาคอีสานถิ่นฐานบ้านเกิดของข้าพเจ้า	 เม็ดเงินปนเปื้อนเกมการเมือง	 และคำ

หวานของนโยบายขายฝัน	 ที่จะทำให้ชีวิตญาติพี่น้องของเราดีขึ้น	 กำลังจะกลับมาอีก

ครั้ง	 คราวนี้จะเดินไปทิศทางไหน...ประชาชนต้องมาก่อน...หรืออาจไปก่อนก็ยังไม่รู้!	

รู้แต่ว่าธุรกิจการพิมพ์เขาตีอกชกลมกันว่า	 เลือกตั้งรอบนี้เงินที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ

พิมพ์เพื่อโฆษณาหาเสียงในช่วงสั้นๆ	จะมีกว่า	๕	พันล้านบาทเพิ่มจากเดิมที่เคยใช้แค่	

๓	 พันล้านบาท	 เพราะรอบนี้พรรคเล็กพรรคน้อยเกิดมาก	 นโยบายก็ต้องอธิบายกัน

มาก...		

สำหรับประชาชนระดับล่าง...คงได้แต่เตรียมใจรับฟังนโยบายขายฝันที่

แต่ละพรรคเตรียมนำเสนอ...และคงได้เพียงเท่านั้น...เหมือนเคย		

(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์๒๓ส.ค.๒๕๕๐)

	

	

	

	

	

	

	



๒๘

คนตาบอดเข้าไม่ถึงรัฐธรรมนูญ			


	

	

	 ท่ามกลางเสียงปี่กลองที่โหมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศให้ออกไปใช้สิทธิลง	

“ประชามติ”	ว่าจะ	“รับ”	หรือ	“ไม่รับ”	ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี	๒๕๕๐	จะมีคนซักกี่

มากน้อยที่ทราบว่า	 “ผู้พิการทางสายตา”	 นับแสนคนทั่วประเทศคือพลเมืองไทย

เต็มขั้นที่ยัง	 “ตกสำรวจ”	 จากภาครัฐ.....	 ณ	 วินาทีนี้	 พวกเขายังไม่มีโอกาสแม้

สัมผัสร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ว่ากันว่าให้สิทธิเสรีภาพคนไทยมากกว่าฉบับไหนๆ!!!			


”โต๊ะข่าวแนวหน้า”	 จึงไม่รอช้าที่จะเข้าไปค้นหาความจริงจาก	 “มณเฑียร	 บุญตัน”	

นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย	และเขายังเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับ	

“สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”(สนช.)	สายคนพิการด้วย	ซึ่ง	“มณเฑียร”	มองร่าง

รัฐธรรมนูญหลากหลายแง่มุม	 ผ่านจิตใจที่มิได้	 “มืดมิด”	 ไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง.....			


	

+ท่ามกลางการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิลงประชามติ	 กลุ่มผู้พิการทางสายตา

ได้รับการสนับสนุนอย่างไรบ้าง?		

-	 เอาง่ ายๆว่า เมื่ อประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่ านมา	 คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง(กกต.)	 บอกว่าเขาได้จัดทำบัตรลงประชามติเรียบร้อยแล้วและทำ										

“บัตรทาบ”	ไว้แล้ว	เราก็ถามทันทีว่าบัตรทาบมี	“อักษรเบรลล์”	กำกับหรือไม่	เขา

บอกไม่มีทำไม่ทัน	 ก็ทุกครั้งก่อนมีการเลือกตั้งก็มีคำตอบเดียวคือทำไม่ทัน	 แล้ว

เมื่อไรมันจะทัน	ถ้าเอาตามมาตรา	๓๐	ที่ระบุว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและ

ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน	 และมาตรา	 ๕๔	 คือบุคคลซึ่งพิการ

หรือทุพพลภาพ	 มีสิทธิเข้าถึงและเข้าใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ	 สิ่งอำนวยความ

สะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐอย่างเคร่งครัด	 ไม่ได้

นะครับ	นี่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมแล้ว	


	

“เขาบอกว่าแก้ปัญหาให้โดยทำมุม	ลบเหลี่ยมตรงมุมบนด้านซ้ายเป็น	LAND	

MARK	 ให้เรากากบาทถูกช่องได้	 มันก็เป็นเหตุผลเดิมๆ	 เราไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยเรา

ได้มากเท่าไร	 แต่ถือว่าเป็นความพยายาม	 แต่เป็นความพยายามบนหลักการ



๒๙

สงเคราะห์	 ไม่ได้เป็นความพยายามบนหลักการเคารพสิทธิในการเข้าถึงอย่าง

แท้จริง	บังเอิญรัฐธรรมนูญยังไม่มีผลบังคับใช้เลยเอาเรื่องเอาราวกันไม่ได้”	

	

+	ได้รับการสนับสนุนในการเข้าถึงเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญปี	๒๕๕๐	อย่างไร?	

-	 กกต.เขาสนับสนุนให้ผลิต	 “รัฐธรรมนูญฉบับอักษรเบรลล์”	 ขึ้นมา	 ขณะนี้ยัง

พิมพ์ไม่เสร็จมันจะลงประชามติกันอีกไม่กี่วันแล้ว	 ซึ่งเขาทำเองไม่ได้	 ต้องมาติดต่อ

ให้หน่วยงานของพวกเราทำก็ไม่เป็นไร	 แต่ปัญหาคือว่าความรีบเร่งและการผลิตใน

ลักษณะที่มันยุ่งยากจะทำให้โอกาสที่เราจะเข้าถึงช้ากว่าคนอื่นๆ	

			


+	ได้รับการสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับอักษรเบรลล์จำนวนเท่าไร?	


	

-	 ร่างรัฐธรรมนูญอักษรเบรลล์	 ๓๐๐	 เล่ม	 มันไม่เพียงพอ	 ขณะที่	 ๑%	 ของ

ประชากรไทยเป็นผู้พิการทางสายตา	 และคนที่อ่านอักษรเบรลล์ได้ทั้งประเทศมีไม่

เกิน	 ๑	 หมื่นคน	 นอกนั้นอ่านอักษรเบรลล์ไม่ได้	 แต่ถึงกระนั้นเราได้ทำเป็น								

“หนังสือเสียง”	 หรือ	 “หนังสือมัลติมีเดีย”	 ซึ่งเราต้องทำกันเองและแจกเป็นแผ่น

ซีดี	 เอาขึ้นทางโทรศัพท์คือมันเป็นระบบช่วยกันเอง	 แทนที่ร่างรัฐธรรมนูญ	 ออกมา

เมื่อวันที่	๖	กรกฎาคม	และรัฐรีบลงทุนจัดทำให้แล้วเสร็จใน	๒-๓	วัน	แต่ก็ไม่เคยได้

กว่าหนังสือเสียงจะเสร็จ	 กว่าจะแจก	 กว่าจะเอาขึ้นระบบโทรศัพท์ให้คนตาบอดโทร.

เข้ามารับฟังข้อมูล	


	

	

+	แสดงวา่ทีผ่า่นมาภาครฐัไมไ่ดเ้ตรยีมการเขา้ถงึรา่งรฐัธรรมนญู	สำหรบัคนพกิาร?	

-	 “ไม่มีครับ	 จนกว่าเราจะกระทุ้งมันถึงจะมี	 แต่คราวนี้มีการตื่นตัว	 มีเยาวชน

อาสาสมัครอ่านหนังสือลงแผ่นซีดีกัน	 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลา	 ๒-๓	 อาทิตย์	

เราถงึตอ้งผลกัดนัสาระของรฐัธรรมนญูเรือ่งการเขา้ถงึใหม้ผีลจรงิๆ	 ไมเ่ชน่นัน้มนัคงเปน็

แบบนีต้อ่ไปเรือ่ยๆ	 และถา้มผีลบงัคบัใชจ้รงิๆผมฟอ้งเลย	 เพราะมาแกป้ญัหากอ่นถงึเวลา

เลอืกตัง้	 กอ่นถงึเวลาลงประชามตอิยา่งนีท้กุท	ี เมือ่อา่นไมไ่ด	้ การใชส้ทิธติามกฎหมายก็

ไมเ่กดิ	การดอ้ยโอกาสเรือ่งการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารเปน็ปญัหาหนกัหนว่งของเรา”	



๓๐

+	มีความคิดเห็นอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี	๒๕๕๐	ในภาพรวม?	


	

-	 โดยภาพรวมพอใจพอสมควรในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 เพราะ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อยอดจากฉบับปี	 ๒๕๔๐	 และยังมีสิทธิที่รัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่าน

มาไม่มีคือการฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาลได้	สามารถมี	“DIRECT	ACCESS”	ไปที่

ศาลรัฐธรรมนูญ	 โดยไม่ต้องผ่านกลไกอื่นและมีความชัดเจนขึ้นว่าสาระบางมาตราไม่

ต้องรอให้มีกฎหมายลูก	 สามารถเอาสาระในมาตรานั้นขึ้นเป็นเหตุในการสู้คดีความ

ในศาลได้	อันนี้เป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่ง	ในหมวดอื่นโดยเฉพาะเรื่องทางการเมือง	

ผมว่าไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยคือจำกัดบทบาทพรรคการเมืองและนักการเมือง

ค่อนข้างมาก		

	 “อีกจุดหนึ่งที่ผมเป็นห่วงในระยะยาวคือไปดึงศาลมาเกี่ยวกับอำนาจส่วนอื่น	

เช่น	การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา	ถ้าเราเอาศาลเข้ามาเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมือง	

โดยเป็นผู้สรรหาเสียเอง	 ผมเกรงว่าท้ายที่สุดศาลจะเป็นที่ๆหนึ่งที่ถูกล๊อบบี้และถูก

ระบบเงิน	 ระบบต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้อง	 จะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของระบบยุติธรรม

ลดลง”		

	

+	ที่ผ่านมามีส่วนร่วมผลักดันเพิ่มเติมเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ	ในมาตราใดบ้าง?	

-	 ผมเป็นที่ปรึกษาให้	 รศ.วิริยะ	 นามศิริพงศ์พันธุ์	 สนช.สายคนพิการ	 พวกผม

พยายามผลักดันหลายมาตรา	 โดยเฉพาะมาตรา	 ๓๐	 ผมผลักดันตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๐	

คือ	 มันมีวิวัฒนาการ	 แนวคิดการรับประกัน	 หรือสร้างหลักประกันทางด้านสิทธิ

เสรีภาพให้กับประชาชน	 ตาบอดเฉยๆมันยังไม่เป็นความพิการ	 มันเป็นแค่อัตต

ลักษณ์เฉพาะบุคคล	 เป็นความบกพร่องด้านร่างกายเท่านั้น	 เวลาคนไม่รับเราเข้า

ทำงานเขาไม่ได้รับเพราะเราตาบอดอย่างเดียว	 แต่เขาไม่รับเพราะเขาเชื่อว่า

สิ่งแวดล้อมในที่ทำงานของเขาไม่พร้อม	 เขาเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรเขาไม่พร้อม	 อัน

นั้นต่างหากคือความพิการ	 เราจึงผลักดันมาตรา	 ๓๐(๓)	 ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับ	

๒๕๕๐	 และเป็นจุดที่เราคิดว่าเราไปได้อีกหนึ่ง	 STEP	 จาก	 ปี	 ๒๕๔๐	 คือได้คำว่า			

“ความพิการ”	 อย่างชัดเจนอยู่ในรัฐธรรมนูญ	 อีกมาตราหนึ่งได้เป็น	 “ของแถม”	 คือ	

มาตรา	 ๔๙	 ที่ระบุว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบ



๓๑

สองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง	 และมีคุณภาพ	 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ผู้พิการ

หรือทุพพลภาพ	หรือผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก	จริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้	แต่มีหลายครั้งที่

รัฐไม่จัดสรรงบประมาณคือพูดแต่ปากว่าจัดให้ทุกคน	 แต่พอเอาเข้าจริงสัดส่วนที่คน

พิการควรจะได้รับมันไม่ได้รับจริง	 เพราะเอาเข้าจริงๆคนพิการยังไม่สามารถไปเรียน

หนงัสอืไดต้ามทีก่ฎหมายรบัรองไว	้แตต่รงนีค้อืวา่เปน็	“PLUS”	


อกีอนัหนึง่ทีผ่มคดิวา่เป็น

คู่แฝดของมาตรา	 ๓๐	 (๓)	 (๔)	 คือ	 มาตรา	 ๕๔	 ที่มาจากมาตรา	 ๕๕	 เดิมของ

รัฐธรรมนูญปี	 ๒๕๔๐	 ที่ระบุว่า	 “บุคลซึ่งพิการหรือทุพลภาพมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวย

ความสะดวก”	 แต่คำว่า	 “ได้รับ”	 มันมองความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดให้กับผู้ได้รับ	 ใน

ลักษณะของผู้จัดให้เป็นหลัก	 แม้จะเขียนมีสิทธิได้รับก็ตาม	 หลายคนเถียงว่าได้รับก็

ชัดเจนอยู่แล้ว	 แต่ความหมายจริงๆเราไม่ได้หมายใจให้บอกว่าได้รับ	 ซึ่งแปลมาจาก

ภาษาฝรั่งว่า	 “RECIVE”	 ความหมายมันไม่เข้าถึงประเด็นนี้เลย	 ประเด็นนี้เรา

ต้องการสื่อคำว่า	“ACCESS”	ที่แปลว่าเข้าถึง	ถ้าแปลว่าเข้าถึงเฉยๆเกรงว่าคนไทยจะ

เข้าใจยากเลยขยายความว่า	“เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้”	ให้ชัดไปเลย		

	 สำหรับในแนว	“นโยบายแห่งรัฐ”	มาตรา	๘๐	ที่ระบุว่ารัฐต้องดำเนินการ

ตามแนวนโยบายด้านสังคม	 การสาธารณสุข	 การศึกษาและวัฒนธรรม	 ดังต่อไปนี้	

(๑)	 คุ้มครองและพัฒนาเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย	

ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย	เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของ

สถาบันครอบครัวและชุมชน	 รวมทั้งสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ	 ผู้

ยากไร้	 ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

พึ่งพาตนเองได้	

		 	

	


ผมคดิวา่เปน็เรือ่งทีด่ทีีเ่ขยีนใหช้ดัขึน้	 แตท่ีผ่ดิหวงัคอืเราตอ้งการใหต้ดัคำวา่			

“สงเคราะห์”	ออกไป	เพราะการสงเคราะห์มันเป็นไปตามความสมัครใจ	เราเสนอ

ให้ใช้คำว่า	“สวัสดิการ”	เท่านั้น	แต่เขายังคงคำว่าสงเคราะห์	และมีคำว่าสวัสดิการ	

ผมจึงไม่แน่ใจว่าเอาอย่างไรกันแน่	 คือสวัสดิการมันต้องให้เพราะมันเป็นสิทธิ	 แต่

สงเคราะห์ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจ	 คุณเขียนไว้ในที่เดียวกันมัน

หมายความว่าอย่างไร	 เขียนเอาครึ่งกลางๆ	 ยามใดมีเงินน้อยก็เอาแค่สงเคราะห์			



๓๒

ยามใดรวยขึ้นก็เอาสวัสดิการ	 ผมไม่ทราบจุดมุ่งหมาย	 แต่สิ่งเหล่านี้ถือว่าคนพิการมี					

“STEP”	ไปข้างหน้าเพิ่มขึ้น	

			


+หากรัฐธรรมนูญ	ผ่านประชามติ	คาดหวังกับสิทธิต่างๆมากน้อยแค่ไหน???		


-“เราเตรียมร่างกฎหมายลูกไว้หลายฉบับ	โดยเฉพาะเรื่องการเลือกปฏิบัติ		

และผมเตรียมฟ้องไว้หลายคดี”	

(แนวหน้าออนไลน์๖ส.ค.๒๕๕๐)



โปรดเกล้ารธน.ประกาศใช้แล้ว
	

	

	

	

	

	

	

	

เมื่อวันที่	๒๔	ส.ค.	๒๕๕๐		 เมื่อเวลา	

๑๔.๓๐	 น.	 ที่ห้องรับรองพิเศษ	 อาคารรัฐสภา	

๒	 นายมีชัย	 ฤชุพันธุ์	 ประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	 (สนช.)	 ได้ลงนามรับสนองพระบรม

ราชโองการ ในร่ า งรั ฐธรรมนูญแห่ ง ราช

อาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 โดยมี	 นายนรนิติ	 เศรษฐบุตร	 ประธานสภาร่าง

รัฐธรรมนูญ	 (ส.ส.ร.)	 นายพิทูร	 พุ่มหิรัญ	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่

เลขาธิการ	ส.ส.ร.	นางสุวิมล	ภูมิสิงหราช	เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ	



๓๓

สนช.	พรอ้มดว้ยขา้ราชการระดบัสงูของรฐัสภาเขา้รว่มในพธิ	ีจากนัน้	เวลา	๑๔.๔๕	น.	

นายมีชัย	 พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปยังพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน	 เพื่อเข้า				

เฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทูลเกล้าฯถวายร่างรัฐธรรมนูญเพื่อทรงลง									

พระปรมาภิไธย		

จัดทำขึ้น	๓	เล่มตามโบราณราชประเพณี	-			ผู้สื่อข่าวรายงานว่า	ในการ

ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำขึ้นจำนวน	 ๓	 เล่ม	

โดยหลังจากทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าฯจะนำไปเก็บไว้	 ๓	 แห่งด้วยกัน	 คือ	

ฉบับที่ทำด้วยทองคำแท้จะเก็บไว้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ส่วนอีก	 ๒	

เล่ม	 ที่ทำด้วยเงินกะไหล่ทองเก็บไว้ที่สำนักราชเลขาธิการ	 และสำนักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรี	 สำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญปี	 ๒๕๕๐	 นั้น	 ได้นำกระดาษมาจากกรม

แผนที่ทหารเป็นกระดาษไฮเวท	มีแผ่นใหญ่และทนน้ำสูง	จากนั้นส่งให้องค์การค้าของ

คุรุสภาพับเป็นขนาดสมุดไทย	 ส่วนการเขียนหรือภาษาโบราณใช้คำว่าชุบ	 ใช้

เจ้าหน้าที่ลิขิตของสำนักอาลักษณ์	และเครื่องราชอิสริยาภรณ์	จำนวน	๘	คน	ซึ่ง

เป็นชุดเดียวกับที่เคยเขียนรัฐธรรมนูญฉบับปี	๒๕๔๐	และต้นแบบการเขียนก็ใช้แบบ

เดียวกันเพื่อความสวยงาม	 โดยรัฐธรรมนูญปี	 ๒๕๕๐แต่ละฉบับมีจำนวน	 ๕๙๒	

หน้า	๒,๓๖๘	บรรทัด	มีน้ำหนัก	๕	กิโลกรัม	และปกมีตราพระครุฑพ่าห์ติด	พร้อม

ลงรักปิดทองทั้ง	 ๖	 ด้านตามโบราณราชประเพณี	 ส่วนขั้นตอนสำคัญที่เกิดภายหลัง

ทรงลงพระปรมาภิไธย	 คือการประทับพระราชลัญจกร	 ซึ่งมีการประทับพระ

ราชลัญจกร	 ๔	 องค	์ ประกอบด้วย	 พระราชลัญจกรมหาโองการ	 พระราชลัญจกร

ไอยราพต	พระราช	ลัญจกรหงสพิมาน	และพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์		

	

โปรดเกล้าฯ	รธน.ฉบับใหม่แล้ว	 -	ต่อมาเวลา	๑๗.๐๐	น.	นายมีชัย	และ

นายนรนิติ	 ได้เดินทางกลับมาที่รัฐสภา	 และได้เปิดแถลงข่าวบริเวณห้องโถงชั้นล่าง

ของอาคารรัฐสภา	 ๑	 โดยนายมีชัยกล่าวว่า	 วันนี้	 (๒๔	 ส.ค.)	 เวลา	 ๑๖.๓๐	 น.	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	

๒๕๕๐	 ที่ผ่านความเห็นชอบของประชาชน	 และพระราชทานคืนมาแล้ว	 ในลำดับ

ต่อไปจะได้มีการนำรัฐธรรมนูญประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เพื่อใช้บังคับเป็น
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กฎหมายสูงสุดของประเทศต่อไป	หมายความว่ารัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้	ตั้งแต่วันนี้	

(๒๔	ส.ค.	๒๕๕๐)	เป็นต้นไป	รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ที่ต้องการ

นำพาประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์	 และจัดให้มีการ

เลือกตั้งได้โดยเร็ว		

	

แจงสาระสำคัญ	 ๘	 ข้อใน	 รธน.	 -	 นายมีชัยกล่าวต่อว่า	 จากคำปรารภใน

รัฐธรรมนูญอาจสรุปสาระสำคัญได้	๘	ประการ	ดังนี้	๑.	ธำรงรักษาไว้	 ซึ่งเอกราช

และความมั่นคงของชาติ	๒.	 ทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาให้สถิตสถาพร	๓.	 เทิดทูน

พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นมิ่งขวัญของชาติ	๔.	ยึดถือระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	๕.	คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	๖.	

ส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครอง	 และตรวจสอบการใช้

อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม		๗.	กำหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ

และฝ่ายบริหาร	ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา	และ	

๘.	มุ่งให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม		

	

หวังการเมืองมีคุณธรรมจริยธรรม	 -	นายมีชัยกล่าวว่า	 ในช่วงที่ผ่านมา	ถึง

แม้ว่าเราจะมีความคิดที่แตกต่างกันบ้าง	 แต่เราต้องไม่แตกแยกกัน	 และขอให้ทุกคน

ช่วยกันสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองให้จงได้	รวมทั้งขอให้การเลือกตั้ง

ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม	 ซึ่งจะเป็นไปได้นั้น	 ต้องได้รับ

ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันสอดส่อง

ดูแลไม่ให้การกระทำทุจริตเกิดขึ้น	 ท้ายนี้	 ต้องขอขอบคุณสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 คณะ

มนตรีความมั่นคงแห่งชาติ	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คณะรัฐมนตรี	 ศาลฎีกา	 ศาล

ปกครองสูงสุด	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ	 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 สถาบันอุดมศึกษา	 รวมทั้งหน่วยงานภาค

รัฐและเอกชนทุกภาคส่วน	 ตลอดจนประชาชนไทย	 ที่ร่วมแรงร่วมใจในการ

ดำเนินการจัดทำและเสนอแนะความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ	 และขอบคุณ
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สื่อมวลชนที่ช่วยนำข่าว	 สารเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญไปสู่ประชาชนมาโดย

ตลอด	 ทำให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	

รัฐธรรมนูญจะช่วยลดการ	ผูกขาดอำนาจและทำให้การเมืองดำเนินไปอย่างโปร่งใส	มี

คุณธรรมและจริยธรรม	ยังประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่	ประชาชน		

หยอก	 รธน.	 ใหม่อยู่ถึงปี	 ๒๕๙๙	 -	 นายมีชัยให้สัมภาษณ์ภายหลังการ

แถลงข่าวด้วยว่า	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับสั่งชมเชยถึงส.ส.ร.	 ว่า	 ได้

อุตส่าห์ทำจนเสร็จเพราะยากมาก	 แต่ไม่ได้	 กำชับอะไรเป็นพิเศษ	 เมื่อถามว่า	 สนช.

จะสามารถเปิดอภิปรายรัฐบาลได้เลยหรือไม่	 นายมีชัยตอบว่า	 ไม่แน่	 ขอให้ไปดูราย

ละเอียดให้ดีว่าทำได้หรือไม่	 เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญให้กระทำอย่างนั้นหรือเปล่า	

สำหรับการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ	 คงจะมีการทยอยพิจารณากันไปเรื่อยๆ	

เมื่อถามว่า	หลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้แล้วอำนาจของ	คมช.ที่สามารถถอดถอนนายกฯ

ได้	จะถูกยกเลิกไปหรือไม่	นายมีชัยตอบว่า	ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่ได้เขียนไว้	

เพียงแต่ระบุให้ประธาน	 คมช.เป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกฯ

เท่านั้น	 ผู้สื่อข่าวได้ถามทีเล่นทีจริงว่า	 คิดว่าจะมีการฉีกรัฐธรรมนูญและต้องร่างกัน

ใหม่อีกหรือไม่	นายมีชัยตอบว่า	น่าจะเป็นฉบับ	พ.ศ.	๒๕๙๙	แต่ตนคงอยู่ไม่ถึงตอน

นั้นแล้ว		

(ไทยรัฐกรุงเทพธุรกิจไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์๒๕ส.ค.๒๕๕๐)



	

	

	

	

	

	

	

	

กำหนดเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วันที่๒๓ธ.ค.๒๕๕๐

สสพ.
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ข่าววงใน......
อมธ.ผู้พิการ....ทำอะไรกันอยู่	
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อมธ.ผู้พิการ....จัดทำร่าง/ปรับแก้กฎหมาย


ผ่านสนช.แล้ว
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลพ.ศ......
	 	

	 อุปสรรคสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ	 คือ	 การที่คน

ทั่วไปในสังคมเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ	 และปิดกั้นคนพิการไม่ให้มีสิทธิเสมอภาคกับ

คนทั่วไป	 เป็นเหตุให้คนพิการไม่ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่เท่าที่ควร	 ไม่ได้รับการ

ศึกษา	 ไม่ได้ดำรงชีวิตร่วมกับคนทั่วไป	 ไม่ได้ร่วมกิจกรรมของสังคม	 และไม่ได้

ประกอบอาชีพ	เป็นต้น		

คณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการ	 ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	 เยาวชน	

สตรี	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	และความมั่นคงของมนุษย์	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ตระหนัก

ถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของคนพิการ	 จึงได้จัดทำ	 ร่าง	 	 พระราช

บัญญัติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล	 พ.ศ.	 ....	 และนำเสนอต่อ	 สภา

นิติบัญญัติแหงชาติ	 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วในวาระ

ที่หนึ่งขั้นรับหลักการเมื่อวันที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๕๐			

	

รอสนช.พิจารณา-ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพ.ศ......
	

เมื่อธันวาคม	 ๒๕๔๙	 	 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 ได้พิจารณาร่าง	

พ.ร.บ.คนขอทาน	 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

(พม.)		และมีมติว่า	พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน	พ.ศ.	๒๔๘๔	ไม่เหมาะกับภาวการณ์

ในขณะนี้	 จึงให้ปรับปรุงกฎหมาย	 โดยยกร่างใหม่ทั้งฉบับ	 เน้นให้มีการคุ้มครอง			

สวัสดิภาพของผู้ด้อยโอกาส	 สงเคราะห์คนชรา	 ผู้ยากไร้	 ผู้พิการ	 หรือผู้ทุพพล

ภาพให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	 สามารถพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น	 และเพิ่มโทษแก่บุคคล
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แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 โดยอาศัยความอ่อนด้อยทางร่างกาย			

สตปิญัญา	ความสามารถ	หรอืสภาพจติใจของผูอ้ืน่	นำไปเปน็ประโยชนใ์นการขอทาน		

ร่าง	พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน	พ.ศ.	 ...	 	 ได้กำหนดคำนิยาม	และแนวทาง

ปฏิบัติงาน	 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐสามารถนำบทบัญญัติตาม	 กฎหมายไปใช้

บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม	 	 พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน	 พ.ศ.	 ...		

มี	๑๒	มาตรา	และมีสาระสำคัญ	ดังนี้			

	

๑.	กำหนดนิยามความหมายของ	 “การขอทาน”	 หมายความว่า	 	 การขอ

ทรัพย์สินของผู้อื่น	 ไม่ว่าจะขอโดยวาจา	 ข้อความ	 หรือการแสดงกิริยาอาการใดๆ	

หรือใช้ภาชนะ	 วัตถุที่แสดงให้เข้าใจว่า	 ประสงค์จะให้ผู้อื่นใส่ทรัพย์สินลงในภาชนะ

หรือวัตถุนั้น	ทั้งนี้	โดยมิได้ทำการงานอย่างใด	หรือให้ทรัพย์สินสิ่งใดตอบแทน	แต่ไม่

รวมถึงการขอกันโดยฐานะญาติมิตร	(กรณีหลังไม่ถือเป็นการขอทาน)	

	

๒.	การแสดงความสามารถต่างๆ	 เช่น	ขับร้อง	ดีด	สี	ตี	 เป่า	การแสดง	

และการเล่นต่างๆ	 หรือการกระทำอื่นใดในทำนองเดียวกัน	 แม้มิได้มีข้อตกลงที่จะ

เรียกเก็บค่าชม	 ค่าฟัง	 แต่เป็นการขอทรัพย์สินตามแต่ผู้ชมจะสมัครใจ	 จึงไม่เข้า

ข่ายเป็นการขอทาน	 แต่ให้ถือว่าเข้าข่าย	 เป็น	 “วณิพก”	หรือ	 “นักแสดงสาธารณะ”	

ซึ่งตามร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้วณิพก	 และนักแสดงสาธารณะต้องได้รับการ

ดูแลคุ้มครอง	และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด	

	

๓.	 ให้มีคณะกรรมการสงเคราะห์คนขอทาน	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันกำหนดนโยบาย	 และวางระเบียบดำเนินการสงเคราะห์

คนขอทาน	 รวมทั้ง	 กำหนดให้มีคณะกรรมการประจำสถานสงเคราะห์อย่างน้อย	 ๑	

คนที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์	หรือนักจิตวิทยา	

	

๔.	 ให้สถานสงเคราะห์ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง	 เกี่ยวกับประวัติ	 สติ

ปัญญา	 การศึกษา	 สุขภาพ	 สภาวะทางจิต	 ที่อยู่อาศัย	 โดยทำบันทึกเป็นหลักฐาน	
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หากพบว่าผู้ใดขอทาน	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำบุคคลนั้น	 ส่งสถานสงเคราะห์โดยไม่

ชักช้า	 ถ้าผู้ถูกส่งตัวเป็น	 เด็กอายุต่ำกว่า	 ๑๘	 ปีบริบูรณ์	 (ไม่รวมผู้ที่บรรลุนิติภาวะ

ด้วยการสมรส)	 ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย	 การคุ้มครองเด็ก	 ถ้าผู้ขอทาน	

เป็น	คนต่างด้าว	ให้นำตัวส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า

เมือง	 ถ้าผู้ขอทาน	 เป็น	 คนชรา	 วิกลจริต	 พิการ	 หรือ	 เป็นโรค	 ซึ่งไม่สามารถ

ประกอบอาชีพได้	 และไม่มีญาติมิตรอุปการะเลี้ยงดู	 ให้ส่งตัวไปยังสถาน

สงเคราะห์	 สถานพยาบาล	หรือสถานที่อื่นใดของรัฐ	 หรือเอกชน	ตามที่รัฐมนตรี

กำหนด	 	 หากผู้ที่ทำการขอทานไม่อยู่ในลักษณะข้างต้น	 หรือตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา	 ๘	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่	 สั่งให้ไปติดต่อกับสำนักจัดหางานของรัฐ	 เพื่อให้

ความช่วยเหลือ	 หากภายใน	 ๓๐	 วัน	 บุคคลผู้นั้น	 ยังกลับไปทำการขอทานอีก	 ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่	 ส่งตัวไปยังแหล่งประกอบการงานตามนัย	 แห่งกฎหมายว่าด้วย

การจัดหางานให้ผู้ไร้อาชีพ	

	

๕.	 กำหนดบทลงโทษเอาผิดแก่นายหน้าแก๊งขอทานขั้นรุนแรง	 เช่น	 ผู้ใด

ใช้	 บังคับ	 ขู่เข็ญ	 จ้าง	 วาน	 ขนส่ง	 หรือยุยงส่งเสริม	 หรือด้วยวิธีการอื่นใด	 ให้ผู้อื่น

ขอทาน	 หรือใช้ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการขอทานของตนเองต้องระวางโทษจำคุกไม่

เกิน	๓	ปี	และปรับไม่เกิน	๖๐,๐๐๐	บาท	หากเป็นการกระทำต่อ	บุคคลที่อายุต่ำ

กว่า	๑๘	ปี		ผู้สูงอายุ		ผู้เจ็บป่วย		ผู้พิการ		ผู้ทุพพลภาพ		หญิงมีครรภ์	หรือ	

กระทำตั้งแต่	๒	คนขึ้นไป	หรือ	กระทำโดยนำผู้อื่นนอกราชอาณาจักร	ให้มาขอทาน

ในราชอาณาจักร	 หรือกรณีที่ตนเป็นผู้ปกครอง	 สั่งให้บุตรหลานไปขอทาน	 หรือตน

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม	พ.ร.บ.นี้	หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ที่มีอำนาจหน้าที่ดูแล	

หรือให้คำปรึกษา	 แล้วใช้	 บังคับ	 ขู่เข็ญ	 จ้าง	 วาน	 ขนส่ง	 ยุยงส่งเสริม	 ให้ผู้อื่นไป

ขอทาน	 หรือกระทำโดยใช้กำลังบังคับต่อคนขอทาน	 กระทำต่อบุคคลในครอบครัว

ของคนขอทาน	 โดยกระทำเป็นนายหน้า	 หรือแสวงหาประโยชน์จากคนขอทาน	 การ

กระทำในลักษณะดังว่ามานี้	 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 ๕	 ปี	 และปรับไม่เกิน	

๑๐๐,๐๐๐	บาท	หากการกระทำดังกล่าว	มีการทำร้ายร่างกายร่วมด้วยจนเป็นเหตุ

ให้	ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัส	 เช่น	มีการตัดแขน	ตัดขาให้ผู้อื่นพิการ	 เพื่อ



๔๐

ประโยชน์ในการขอทาน	 ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่	 ๑๐	 ปี	 และปรับไม่

เกิน	 ๑๖๐,๐๐๐	บาท	ยิ่งผู้กระทำได้กระทำต่อ	 บุคคลที่อายุต่ำกว่า	 ๑๘	ปี	 	 ผู้สูง

อายุ		ผู้เจ็บป่วย		ผู้พิการ		ผู้ทุพพลภาพ	และหญิงมีครรภ์	ตามมาตรา	๒๒	วรรค	

๒	 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่	 ๑๕	 ปีขึ้นไป	 และปรับไม่เกิน	 ๒๔๐,๐๐๐	 บาท			

นอกจากนี้	กรณีที่ผู้ใดช่วยเหลือให้ขอทาน	ซึ่งอยู่ระหว่างถูกส่งตัวเข้าสถานสงเคราะห์	

หรือเป็นผู้รับการสงเคราะห์หลบหนีออกจากสถานสงเคราะห์	 ต้องระวางโทษจำคุกไม่

เกิน	๒	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๔๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับหากการกระทำดังกล่าว

ใช้กำลังหรืออาวุธ	 ต้องระวางโทษเพิ่มขึ้นเป็น	 จำคุกไม่เกิน	 ๓	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	

๖๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ			

อย่างไรก็ดี	 ตามร่าง	 พรบ.	 นี้	 คณะกรรมการสงเคราะห์คนขอทาน	 ซึ่งมี

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธาน	 และคณะกรรมการประจำสถาน

สงเคราะห์	ซึ่งมีผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เป็นประธาน	สามารถว่ากล่าวตักเตือนผู้ที่

ขอทานด้วยความจำเป็นในการดำรงชีพเป็นครั้งแรก	ก่อนปล่อยตัวไป	

คณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการได้พิจารณาปรับแก้	 ร่าง	 พ.ร.บ.ควบคุม

การขอทาน	พ.ศ.	 ...	 	 และนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ทั้งนี้	 เมื่อวันที่	 ๑๘	

กรกฎาคม	 ๒๕๕๐	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ได้พิจารณาร่าง	 พ.ร.บ.ควบคุมการ

ขอทาน	พ.ศ.	....	และรับหลักการในวาระที่	๑		

	

	

ใกล้เสนอสนช.....ร่างพรบ.การศึกษาสำหรับผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสพ.ศ.......

	

คณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการ	 กำลังดำเนินการพิจารณาร่าง	 พระราช

บัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	 พ.ศ........เพื่อนำเสนอสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป			



๔๑

อมธ.ผู้พิการ....ช่วยผู้ร้องเรียน			
		

	

โดยที่	 ด.ญ.	 พลอยไพลิน	 มาตร์มงคล	 ได้มีหนังสือ	 	 ขอความอนุเคราะห์

ช่วยเหลือเด็กกำพร้าและพิการเรื่องค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมนั้น	

คณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการได้มีหนังสือขอให้โรงพยาบาลราชวิถีพิจารณาให้

ความช่วยเหลือ	ด.ญ.	พลอยไพลิน	มาตร์มงคล	ซึ่งมีประสาทหูพิการทั้ง	๒	ข้าง	และ

จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม	 แต่ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดสูงมาก	

ประกอบกับครอบครัวยากจน	ทำให้เดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายนั้น			

	 โรงพยาบาลราชวิถีแจ้งว่า	 ได้พิจารณารับ	 ด.ญ.	 พลอยไพลิน	 มาตร์มงคล	

เป็นคนไข้ในโครงการผ่าตัดประสาทหูเทียมแก่เด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน	เพื่อถวาย

เป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๐	 พรรษา	 โดยแพทย์ผู้

ทำการรักษาได้ผ่าตัดผู้ป่วยเมื่อวันที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๐	

	



๑๖

	

	

	

	

	

	

	

	 	
ข่าวตามติด....สิทธิคนพิการ 










๔๓

อนาคต...ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ

แห่งเอเชีย-แปซิฟิก

	

เมื่อวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๕๐	ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	(ครม.)		เห็นชอบ

ในหลักการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิก	 ตามที่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (พม.)	 เสนอ	 ทั้งนี้	 จะได้ชวน

ประเทศหรือองค์กรอื่นมาร่วมดำเนินการหรือเป็นสมาชิก	 เพื่อให้พัฒนาเป็นองค์กร

ระดับสากล	 	 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการและผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการในประเทศ

ไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 โดยมีรูปแบบเป็นมูลนิธิ	 ที่รัฐบาลให้การ

สนับสนุนตามสมควร	

	



กระทรวงแรงงานเตรียมให้สัตยาบรรณ

ส่งเสริมการคุ้มครองคนพิการ
	

	

นายกำจร	นากชื่น	ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	

กระทรวงแรงงาน	 กล่าวถึงความคืบหน้าการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ	ฉบับที่	๑๕๙	ว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพและการจ้าง

งาน	(คนพิการ)	พ.ศ.๒๕๒๖	ว่า	ขณะนี้กระทรวงแรงงานเตรียมแจ้งไปที่กระทรวง

การต่างประเทศ	 เพื่อทำหนังสือจดทะเบียนให้สัตยาบรรณกับผู้อำนวยการใหญ่ของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 (ILO)	นครเจนีวา	ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	พร้อม

มั่นใจว่าสามารถดำเนินการภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี	้ ทั้งนี้	 หากมีการให้สัตยา

บรรณแล้ว	 จะส่งผลให้เพิ่มมาตรการดูแลคนพิการมากขึ้น	 โดยไม่เลือกปฏิบัติ	

อย่างไรก็ตาม	 การให้สัตยาบรรณฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้	 ๑	 ปี	 และมีผล



๔๔

ผูกพันต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 	 	 ที่ผ่านมา	 มีการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการมี

งานทำและคุ้มครองการทำงานคนพิการ	เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมการทำงานให้

คนพิการ	 นอกจากนี้	 ยังมีกฎหมายฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	 ซึ่งกำหนดว่าสถาน

ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่	๒๐๐	คนขึ้นไปต้องจ้างคนพิการเข้าทำงาน	๑	คน	และ

หากไม่จ้างต้องส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูคนพิการ	

(สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์๔ก.ค.๒๕๕๐)



ครม.ผ่านร่างกม.โรงเรียนเอกชน
	

เมื่อวันที่	 ๑๐	 กรกฎาคม	 ร.อ.นพ.ยงยุทธ	 มัยลาภ	 โฆษกประจำสำนัก

นายกรัฐมนตรี	แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	ว่า	ครม.ได้เห็นชอบร่าง	

พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน	 ซึ่งมีสาระสำคัญ	 ดังนี้	 	 ๑.ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการ

ศึกษาเอกชน	 (สช.)	 มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน	กำกับดูแลการ

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน	 ตลอดจนจัดทำมาตรฐานและแผนพัฒนา

หลักสูตร	 ๒.ให้	 สช.ขึ้นกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ๓.ให้การจัดตั้ง

โรงเรียนในระบบเป็นไปตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 (กช.)	

กำหนด	 และต้องได้รับใบอนุญาต	๔.ให้โรงเรียนในระบบเป็นนิติบุคคลนับแต่วันที่ได้

รับใบอนุญาต	และให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนของนิติบุคคล	๕.โรงเรียนในระบบจะ

ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง	 ตามประมวลกฎหมายที่ดินและภาษีอากร	 ตามที่

จะได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากร	 ๖.ให้รัฐมีหน้าที่อุดหนุนและ

ส่งเสริมโรงเรียนในระบบเป็นรายปี	 ๗.ให้มีกองทุนส่งเสริมโรงเรียนเอกชนในระบบ	

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับให้กู้ยืมแก่โรงเรียนในระบบ	 และ	 ๘.ให้มีกองทุน

สงเคราะห์	เพื่อสงเคราะห์ผู้อำนวยการ	ครูและบุคลากรทางการศึกษา		

(มติชนออนไลน์๑๑ก.ค.๒๕๕๐)

	
หมายเหตุ	–	คณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการจะพิจารณาปรับ	ร่าง	พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน	เพื่อให้

สามารถบริการจัดการศึกษาให้คนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ	



๔๕

กฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน
	 	

	

	 มีกฎหมายฉบับหนึ่งที่	 “คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูง

อายุ	 ผู้พิการ	 และความมั่นคงของมนุษย์	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”	 ซึ่งทำหน้าที่เป็น

ประธานฯ	 อยู่ได้ร่วมกันยกร่างและมอบหมายให้	 “พล.อ.อ.วัลลภ	 มีสมศัพท์”	 ใน

ฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ	 นำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภา	 ครานั้น

รัฐบาลขอรับไปศึกษาตามระยะเวลาคือ	 ๓๐	 วัน	 ครั้นครบกำหนดเวลา	 รัฐบาลก็ได้

ทำหน้าที่ตามข้อบังคับของสภา 	 นั่นคือส่งร่างกฎหมายในลักษณะเดียวกันประกบเข้า

มาสู่การพิจารณาในขั้นตอน	 “รับหลักการในวาระที่หนึ่ง”	 เมื่อวันพุธที่	 ๑	 สิงหาคมที่

ผ่านมา	 และสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาดูแลกฎหมาย

ต่อไป	

กฎหมายฉบับนี้คือ	 “พ.ร.บ.พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 .....”	

โดยเนื้อหาภายในมีสาระที่น่าสนใจหลายประเด็น	ดังนี้	

	

หนึ่ง...แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน	 จะคำนึงถึงสิทธิตามกรอบที่

กำหนดไว้ตามอนุ	สัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนแห่งสหประชาชาติ	โดยจะได้รับ

สิทธิในการปกป้องคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาตนและสิทธิที่จะมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ		

สอง...องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต	ิ

นอกจากจะเป็นผู้แทนจากภาครัฐ	ภาคองค์กรพัฒนาเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว	ยัง

กำหนดให้มีผู้แทนเยาวชนจำนวน	๒	คน	เป็นเยาวชนชาย	๑	คน	และเยาวชนหญิง	

๑	คน	เข้าร่วมเป็นกรรมการแห่งชาติด้วย	

สาม...มอีงคก์รของเยาวชนเกดิขึน้โดยตรง	นัน่คอืใหท้กุจงัหวดัมสีภาเดก็และ

เยาวชนขึ้นทุกจังหวัด	 เพื่อทำหน้าที่ร่วมวางแผนและเสนอแนะการทำงานช่วยเหลือ

พฒันาเดก็และเยาวชนตอ่ผูใ้หญ	่ และหนว่ยงานตา่งๆ	 ในจงัหวดั	 แนวคดิของสภาเดก็

และเยาวชนในจงัหวดันีเ้อง	 ทีจ่ะถกูนำมาประมวลแก	่ “สภาเดก็และเยาวชนแหง่ชาต”ิ	



๔๖

เพือ่นำเสนอตอ่	“คณะกรรมการพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาต”ิ	ตอ่ไป	

สี่...วาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชน	 กฎหมายกำหนดให้มี

การประชุม	 “สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ”	 ปีละหนึ่งครั้ง	 โดยมี

เป้าหมายให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมทั้งเด็กและเยาวชนได้มาร่วมกันวิเคราะห์ถึง

สถานการณ์ปัญหาที่เด็กและเยาวชนเผชิญอยู่	 ได้ร่วมกันกำหนดเกณฑ์และมาตรฐาน

ที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการจัดให้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชน	 อีกทั้งได้ร่วมกันหา

แนวทางส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและสังคมโดยรวม	

	

ครับ...สาระหลักๆ	 ๔	 ประการนี้	 ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งของวงการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในสังคมเรา	 ซึ่งคาดว่าอีกคณะกรรมาธิการจะใช้เวลาไม่

นานนักในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้	 เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระที่สอง

และอนุมัติในวาระที่สามต่อไป	 เพื่อมีผลบังคับเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนใน

สังคมไทยสืบต่อไป	รอคอยกันนะครับ	



(เดลินิวส์ออนไลน์โดยวัลลภตังคณานุรักษ์๙สิงหาคม๒๕๕๐)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



๔๗

โครงการสนบัสนนุการพฒันากลไก
การเมอืงเรือ่งคนพกิาร
สนับสนุนโดย
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
(กุมภาพันธ์–กรกฎาคม๒๕๕๐)



ผลผลิตโครงการสนับสนุนการพัฒนากลไกการเมืองเรื่องคนพิการ
	

	

๑.		หนังสือ	รัฐธรรมนูญใหม่	ชีวิตใหม่ของคนพิการ			 	 			รวม	๑	เล่ม		

๒.	 จดหมายข่าว	การเมือง	:	เรื่องคนพิการ	รายเดือน		 	 		รวม	๕	ฉบับ					

๓.	 เอกสารกฎหมายที่จัดทำและนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		 	 	รวม	๕	เรื่อง		

๔.	 เอกสารกฎหมาย			 	 	 	 									รวม	๒๕	ฉบับ			

๕.	 เอกสารรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ			 	 	 	รวม	๒๑	เรื่อง		

๖.	 เอกสารอ้างอิงจากการสืบค้น		 	 	 	 	รวม	๒๒	เรื่อง		

๗.	 บนัทกึประเดน็สำคญัจากการประชมุคณะอนกุรรมาธกิารดา้นผูพ้กิาร		รวม	๒๒	ครั้ง	

๘.	 รายงานการดำเนนิงานของคณะอนกุรรมาธกิารดา้นผูพ้กิารเปน็รายเดอืน	รวม	๗	ครั้ง	

๙.	 ภาพกิจกรรม			 	 	 	 	 				 รวม	๒๒	กิจกรรม	

๑๐.	บัญชีรายชื่อสมาชิกจดหมายข่าว	 	 	 			 มากกว่า	๓,๐๐๐	คน	



๔๘

ผลลัพธ์โครงการสนับสนุนการพัฒนากลไกการเมืองเรื่องคนพิการ
	

	

๑.		สภาร่างรัฐธรรมนูญ	ปรับ	มาตรา	๓๐	วรรค	๓	และมาตรา	๕๔	ของ		

	 ร่าง	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	.......	ตามข้อเสนอของ

คนพิการ	

๒.	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติแก้ไขพระราชบัญญัติ	ที่จำกัดสิทธิของคนพิการ	

รวม	๓	ฉบับ	

๓.	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	มีมติผ่านวาระที่	๓	ของการพิจารณา	ร่าง	พระราช

บัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	....	เมื่อวันที่	๘	

สิงหาคม	๒๕๕๐	

๔.	 คนพิการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์	เรื่อง	การปรับร่าง	รัฐธรรมนูญใหม่			

๕.	 ผู้ได้รับจดหมายข่าว	การเมือง	:		เรื่องคนพิการ	-	สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ	คนพิการ	บุคลากรหน่วยงานทั้งภาค

รัฐและเอกชน			รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง	มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง			

	 คนพิการ	รัฐธรรมนูญ	และการพัฒนากลไกทางการเมือง	เรื่อง	คนพิการ	

เพิ่มขึ้น	

๖.	 กฎหมายที่คณะอนุกรรมาธิการฯ	พิจารณาปรับแก้	และนำเสนอสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว	รวม	๕	ฉบับ			

๗.	 กฎหมายที่คณะอนุกรรมาธิการฯ	พิจารณาปรับแก้และพร้อมที่จะนำเสนอ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	รวม	๒	ฉบับ	ได้แก่		

๘.	 กฎหมายที่คณะอนุกรรมาธิการฯ	กำลังพิจารณาปรับแก้เพื่อเสนอสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	รวม	๑	ฉบับ			

๙.	 แก้ไขปัญหาของผู้ร้องเรียนเรื่องต่างๆ	ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการ	

รวม	๓		เรื่อง		



๑๗

		

	

ภาพเป็นข่าว



การพัฒนาถนนราชดำริห์เพื่อเข้าถึงสิทธิคนพิการ
๗ส.ค.๒๕๕๐





ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.....
๘ส.ค.๒๕๕๐




ประชุมทำหนังสือพันโทต่อพงษ์กุลครรชิต
๑๔ก.ค.และ๔ส.ค.๒๕๕๐



อัดเทปรายการ“สภาชาวบ้าน”
๒๔ก.ค.๒๕๕๐



ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการครั้งที่๒๑-๒๒
๒๖ก.ค.และ๗ส.ค.๒๕๕๐



 การเขียนรัฐธรรมนูญให้ดีที่สุด ก้าวหน้าที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องยาก

แค่ลอกๆ ของดีจากทั่วโลกมายัดใส่ของเราก็สามารถ “เก๋” ได้แล้ว

แต่ความยากอยู่ที่ทำอย่างไร “ตัวอักษร” กับ “ข้อเท็จจริง” จึง

สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นรัฐธรรมนุญที่กลมกลืนกับวิถีชีวิต

 วิถีชีวิตที่ผ่านการถกเถียงและสร้างข้อตกลงร่วมกันจนหนักแน่น

แข็งแรงว่าเราเลือกที่จะมีวิถีชีวิตแบบไหนและแบบไหนที่เราไม่เอา



อธิคมคุณาวุฒิ

Editor’sWay



เรียน

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย	ตึกพัฒนาวิชาการ		

ชั้น	๒	ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ		

ซอยบำราศนราดูร	ตำบลตลาดขวัญ	อำเภอเมือง		

จังหวัดนนทบุรี	๑๑๐๐๐		

โทรศัพท์	๐	๒๙๕๑	๐๘๓๐,๐	๒๙๕๑	๐๗๓๕	

เว็บไซต์	:	www.pikarn.com		

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย				



“เพราะโลกนี้…	

	ประกอบขึ้นด้วยความหลากหลาย	

	โลกจึงมิได้จำเป็นต้องมีแต่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ	

	แต่โลกที่หลากหลายควรประกอบด้วย	

	บุคคลที่มีศักดิ์และศรีทางจิตวิญญาณที่ทัดเทียมกัน	เสมอภาคกัน	

	และศรัทธาในคุณค่าของกันและกัน	

	เพื่อที่จะเป็นสังคมที่ทั้งคนพิการและไม่พิการ	

	อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างศานติสุข”		

	








สสพ .

สสพ .


